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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๖ 

วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่เก้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ  
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
๒. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
    ส าหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
๓. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
๔. กองทุนการออมแห่งชาติ  
๕. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
๖. กรมธนารักษ์ 
๗. กรมบัญชีกลาง  
๘. กรมศุลกากร   
๙. กรมสรรพสามิต  
๑๐. กรมสรรพากร 

 
ผลการพิจารณา 
 มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง    ๘๔๓,๐๔๕,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศทางกระทรวงการคลังมีการคาดการณ์ GDP ของงบประมาณ 

๒๕๖๘ ซึ่งมีจ านวน GDP ที่สูงกว่าส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ขอทราบว่าหน่วยงานมีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๘ อย่างไร  
และภายหลังที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP ควรเป็นจ านวนเท่าไรเพื่อไม่เกิดผลกระทบ 

- กรณีบริษัทคู่สัญญาสัมปทานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย ขอยกเลิกสัญญา ขอทราบว่ารัฐวิสาหกิจ
ใดที่จะสามารถพยุงสถานการณ์ทางการคลังได้ 
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- กรณีการแจกเงิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท รอบแรกประมาณ ๑๔ ล้านคน ขอทราบว่าหน่วยงาน 
มีการประเมินผลของการใช้จ่ายเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินในเรื่องนี้  
เป็นอย่างไร  

- เมื่อพิจารณาเอกสารชี้แจงการก าหนดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอทราบว่าเหตุใดปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขถึงมีรายละเอียด
เหมือนเดิมทุกปี  

- กรณีที่หน่วยงานชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่าไม่มีเงินนอกงบประมาณ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในส่วนของงบการเงินมีเงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่นของส านักปลัด แต่รายการค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ขอจัดสรรในส านักปลัด เช่น ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ก่อสร้างอาคารตกแต่งภายในอาคารเพ่ิมเติม ขอทราบว่า
งบประมาณในส่วนเป็นเงินนอกงบประมาณหรือไม่ อย่างไร  

- เมื่อพิจารณาบทบาทของหน่วยงานเป็นหน่วยงากลางที่ดูแลระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ 
และการคลังของประเทศ มีโครงสร้างพ้ืนฐานหรือระบบพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านดิจิทัลเพ่ือให้เป็นข้อมูล
ทางนโยบายที่แม่นย าในระดับปฏิบัติอย่างไร และในปัจจุบันหน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางบริหารจัด  Cyber Security หรือความมั่งคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์อย่างไร 

- กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งอดีตนายกรัฐมนตรีชดใช้เงินใน โครงการ G to G (Government  
to Government) และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องในคดี ขอทราบว่าหน่วยงานรายงานตัวเลข
งบประมาณในส่วนนี้ไว้ที่ไหน  

- ขอทราบรายละเอียดค่าเช่ารถยนต์ส าหรับต าแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย  
- กรณีที่หน่วยงานเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๒ แห่ง ในแต่ละปีหน่วยงานมีแนวนโยบาย 

การลงทุนแบบบูรณาการหรือด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 
- เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๒ แห่ง มีผลก าไร ๓๔ แห่ง ขาดทุน ๑๘ แห่ง 

โดยรัฐวิสาหกิจทั้ง ๓๔ แห่ง มาของบเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ๒๖ แห่ง จะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจที่สามารถ
บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ๘ แห่ง ขอทราบว่ารัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจอย่างไร  

- ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยก าลังได้รับผลกระทบทางภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทย 
ขอทราบว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยมีแนวนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ส่งออกที่จะได้รับ
ผลกระทบอย่างไร 

- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดลูกจ้างชั่วคราวถึงมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของจ านวนบุคลากรในส านักงาน
ทั้งหมด 

- กรณีระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ิมเติมภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารการเงิน การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์  จะมีส่วนช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่อง  
Open Government Standing ห รือ ไม่  และระบบ ดั งกล่ าวส าม ารถ เปิ ด โอกาส ให้ ภ าควิช าก าร 
และภาคประชาชนน าข้อมูลที่เก่ียวข้องไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

- กรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ Soft Loan ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มิถุนายนนี้ ทางกระทรวงการคลังมีแผนด าเนินการอย่างไรในการต่ออายุโครงการ
ดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่อย่างไร และหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ ๑.๕  
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เป็นร้อยละ ๑.๙๙ จะมีมาตรการใดบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
หรือไม ่

- กรณีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้หน่วยงานมีรายได้อ่ืนนอกเหนือ  
จากงบประมาณ ขอทราบว่าเงินในส่วนเป็นเงินอุดหนุนหรือไม่ และมีช่องทางใดที่หน่วยงานรับได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย 

- จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับกรณีการระบายข้าวแบบจีทูจี และการก าหนด
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หน่วยงานสามารถชี้แจงได้หรือไม่
ว่ากระทรวงการคลังได้ด าเนินการตามค าพิพากษาอย่างครบถ้วนหรือยัง และสถานะของบัญชีทรัพย์สินที่ถูก
ยึดหรืออายัดในปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางกระทรวงการคลังได้ประเมิน GDP ไว้ที่ประมาณร้อยละ ๒.๑  

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เร่งด าเนินมาตรการที่ส าคัญเพ่ือรับมือกับความ  
ไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจในขณะนี้  โดยมีการจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  
จ านวน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือให้ตอบโจทย์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ คาดว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

- กรณีการหารือและวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่าการเจรจาที่ก าลังด าเนินอยู่ กับ
สหรัฐอเมริกามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยสิ่งที่ได้เตรียมไว้ส าหรับการเจรจานั้น
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของอีกฝ่าย ซึ่งมั่นใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม หลังจากที่ได้รับผลการเจรจาแล้ว หน่วยงานจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบในแต่ละภาคส่วน 
อย่างละเอียด โดยเฉพาะภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพ่ือก าหนดแนวทางการดูแลและสนับสนุน  
ที่เหมาะสม ซึ่งในงบประมาณปี ๒๕๖๙ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีนี้ ถือเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ทั้งนี้ แม้รายละเอียด 
การใช้จ่ายอาจยังไม่ชัดเจนในตอนนี้ แต่เงินส่วนนี้จะถูกน ามาใช้เพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจให้สามารถ
ด าเนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญคือการรักษาระดับ GDP ในปี ๒๕๖๘ ให้อยู่ในระดับ 
ที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายเดิมให้มากท่ีสุดแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  

- กรณีเรื่องรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง พบว่ารัฐวิสาหกิจ  
มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนรายได้ของประเทศ แม้ว่าสัดส่วนรายได้จากรัฐวิสาหกิจจะอยู่ที่ประมาณ  
ร้อยละ ๖ – ๗ ของเป้าหมายรายได้รวม แต่เป็นส่วนที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในภาพรวม  
ในกรณีที่มีช่องว่างในการจัดเก็บรายได้ รัฐวิสาหกิจสามารถมีส่วนช่วยลดช่องว่างดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม หากช่องว่างมีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องอาศัยการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้  ทั้งนี้ การติดตามผลการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจเป็นสิ่งส าคัญ โดยควรมีการวางแผนและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐอย่างรอบคอบ รวมถึง
การพิจารณาแนวทางแก้ไขส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน และการสนับสนุ นรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

- ปัจจุบันสถานการณ์และผลประกอบการของการบินไทยในปัจจุบัน พบว่าผลประกอบการมีแนวโน้ม
ฟ้ืนตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยังคงสูง
และมีข้อจ ากัดในด้านจ านวนเครื่องบินที่ลดลงจากช่วงก่อนโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการเพ่ิมรายได้
และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ส่วนการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยส าคัญ 
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ที่ช่วยให้การบินไทยสามารถฟ้ืนฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานยังคงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ ราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่ต้องวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม ท าให้เป็นความท้าทายที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการหนี้สิน 
ที่ยังคงอยู่ในช่วงแผนฟ้ืนฟู โดยองค์กรจ าเป็นต้องปฏิบัติตามแผนการช าระหนี้ที่ก าหนดไว้จนถึงปี ๒๕๖๗  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรสุทธิในบางช่วงเวลา แต่ด้วยกลยุทธ์และการด าเนินงานที่รัดกุม การบินไทย
ยังคงมีศักยภาพที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 

- กระทรวงการคลังได้ด าเนินนโยบาย Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบ 
Data Lake เพ่ือรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การก าหนดนโยบาย  
มีความแม่นย าและตรงเป้าหมายมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  นอกจากนี้ 
กระทรวงยังพัฒนาระบบเครดิตสกอริ่งใหม่ อารีสกอร์ (Ari Score) เพ่ือช่วยให้ประชาชนและธุรกิจขนาดเล็ก
เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบในการรักษาเครดิตของตนเอง ระบบนี้จะช่วยเพ่ิม
ความยืดหยุ่นและลดข้อจ ากัดของระบบเดิม ส่วนในด้านการจัดเก็บภาษี ข้อมูลทั้งหมดถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
ท าให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคาดว่าจะเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ กระทรวงได้ให้ความส าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

- กรณีแนวทางการด าเนินงานของ กยศ. และการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงที่ผ่านมา ขออนุญาต 
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การปรับโครงสร้างหนี้ หลังจากกฎหมายใหม่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการ 
กยศ. ได้เลือกแนวทางที่ยากเพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกหนี้ โดยการค านวณยอดหนี้ใหม่ตั้งแต่วันแรกที่กู้ยืม  
ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์  
จากยอดหนี้ที่ลดลง และบางกรณีอาจได้รับเงินคืนหากช าระเกินจ านวนที่ค านวณใหม่ 

๒. ระบบการค านวณใหม่ ระบบการค านวณยอดหนี้ใหม่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยยอดหนี้  
ที่ค านวณใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จะถูกน าไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้สามารถตรวจสอบ
ยอดหนี้ใหม่ได้ผ่านเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้ และเริ่มด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดได้ทันที 

๓. นโยบายการฟ้องร้องและบังคับคดี  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กยศ. ได้ลดการฟ้องร้องลูกหนี้ 
อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะด าเนินการฟ้องร้องเฉพาะกรณีที่ใกล้หมดอายุความ ๑๐ ปีเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือช่วยลด
ภาระทางกฎหมายและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้ 

๔. ความส าคัญของการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ที่เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้จะได้รับผลประโยชน์
โดยตรงจากยอดหนี้ที่ลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติการช าระเงินที่ผ่านมา ทั้งนี้  ไม่มีกรณีที่ยอดหนี้เพ่ิมขึ้น 
จากการปรับโครงสร้าง 

- กรณีการพิจารณาด้านประมาณการเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๘ ทางกระทรวงการคลังได้วางเป้าหมาย 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ประมาณร้อยละ ๒.๑ โดยมีปัจจัยส าคัญคืออัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยเฉพาะงบลงทุน ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ ทางส านักเศรษฐกิจการคลังได้ประมาณการเบื้องต้นไว้ที่ 
ร้อยละ ๗๕ จากข้อมูลในอดีต พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งรัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งหากส าเร็จ  
จะส่งผลให้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ ๐.๑  

นอกจากนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท จะเน้นไปที่โครงการลงทุน
ด้ านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  การเกษตร การจัดการน้ า และการคมนาคม รวมถึงการสนับสนุน  
ภาคการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพ่ือเพ่ิมการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การด าเนินโครงการ
จะต้องรอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน  ส าหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
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ในปลายปี ๒๕๖๗ เป็นอีกหนึ่ งมาตรการที่จะช่วยเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้น  
ทางกระทรวงจะติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- กรณีการประเมินด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนใหญ่ใช้เงิน  
ในด้านการใช้จ่ายทั่วไปร้อยละ ๗๖ บางส่วนใช้เพ่ือการออมร้อยละ ๑๒ และการช าระหนี้ร้อยละ ๑๒  
ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินในภาพรวมของประชาชน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ถูกประเมินไว้ที่ประมาณร้อยละ ๐.๓๑ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๗ ถึงต้นปี ๒๕๖๘ ในส่วนของงบประมาณเพ่ิมเติม
ที่ได้รับจากกรมจัดเก็บรายได้ กระทรวงการคลังเฉลี่ยประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี ได้ถูกน าไปจัดสรร 
เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณเพียงพอ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ า ค่าไฟ และค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

- กรณีโครงการ MOS Digital Office เป็นโครงการที่ปรับปรุงกระบวนการท างานภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรองรับดิจิทัลให้มากขึ้น โดยเป็นการลดการใช้กระดาษหรือการลงลายมือ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้แชทบอท (ChatBot) ในการตอบค าถามบริการภายใน  

- กรณี โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ GFMIF เป็น โครงการที่ ร่วมมือระหว่างส านั กงานปลัด 
และกรมบัญชีกลาง ที่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ GFMIF กับ EGP ท าให้ลดการบันทึก
ข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล ลดความผิดพลาด ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยข้อมูล  
จะมีการเผยแพรต่่อสาธารณะได้ในส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ในลักษณะ Open Data 

- กรณีเกี่ยวกับการลงบัญชีค่าชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการจ าน าข้าวจ านวนกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ในหลักการบัญชีของภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบัญชีทั่วไป การลงบัญชีจะต้องมีความชัดเจนในเรื่อง  
ของจ านวนเงินที่แน่นอน ในกรณีนี้ ขณะที่มีการฟ้องร้องในศาล การลงบัญชีไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
จ านวนเงินยังไม่แน่นอน เมื่อศาลมีค าพิพากษาและได้ก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่าย กระทรวงการคลัง  
โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะต้องด าเนินการลงบัญชีตามที่ก าหนด  ทั้งนี้ ในเอกสารงบประมาณ 
ที่มีอยู่จะไม่มีการปรากฏของรายการดังกล่าว เนื่องจากค าสั่งศาลออกมาหลังจากที่งบประมาณได้รับการตั้งไว้ 
และยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารงบประมาณ 

- กรณีค่าเช่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยอยู่ในอัตราเดียวกัน แต่ที่ปรากฏตามเอกสารชี้แจงเนื่องจาก
ระยะเวลาการเช่าไม่พร้อมกัน 

- นโยบายลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอเรียนว่า มีสองประเด็นคือ ๑. การลงทุนและบทบาทของผู้แทนด ารง
ธรรมในรัฐวิสาหกิจ โดยผู้แทนของกระทรวงการคลังจะอยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ช่วยดูนโยบายการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจนั้น เพ่ือดูความคุ้มค่าในการตั้งงบประมาณส าหรับการลงทุน โดยผู้แทนจะเข้าไปพิจารณา  
แผนงบประมาณ ๒. การตั้งมืออาชีพมาเป็นผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร. )  
แต่อัตราค่าตอบแทนของการจ้างมืออาชีพมีอัตราที่ต่ า ท าให้มีปัญหาการหาคนที่มีเก่งและมีความสามารถ  
เข้ามาอยู่ในองค์กรยาก  

- ระเบียบเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นท่ีรอจัดสรรร้อยละ ๑๐ ขอส่งข้อมูลเป็นเอกสาร  
- เรื่องลูกจ้างชั่วคราว ขอเรียนว่า เนื่องจากมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้น กฎของ กพ. เมื่อลูกจ้างประจ า

เกษียณอายุงานจะยุบเลิกต าแหน่งไป จึงต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มข้ึน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การคาดการณ์ GDP และเป้าหมายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังควรมีการชี้แจงถึงวิธีการ

คาดการณ์ GDP ที่แตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุเป้าหมายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๘ ให้ชัดเจน  
เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของนโยบายได้อย่างโปร่งใส 

- กรณีบริษัทยกเลิกสัมปทาน หน่วยงานควรมีการวางแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังในกรณีที่
บริษัทคู่สัญญาขอยกเลิกสัญญาควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาว 

- การประเมินผลมาตรการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ หน่วยงานควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส าหรับ 
การประเมินผลกระทบของมาตรการแจกเงิน เช่น การเพ่ิมขึ้นของการบริโภคหรือการสร้างงานในระบบ
เศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถวัดประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าวได้ 

- ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานควรพิจารณาสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนควรมี
เงื่อนไขหรือมาตรการที่ชัดเจนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถลดภาระงบประมาณของภาครัฐ  
ในอนาคต 

- ผลกระทบทางภาษีจากสหรัฐอเมริกา ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
ควรก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากภาษีอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าใช้จ่าย เก็บภาษีท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. ระเบียบเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นท่ีรอจัดสรรร้อยละ ๑๐ ขอส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการ MOS ดิจิทัล ออฟฟิศ (MOS Digital Office) จ านวน ๒๐ ล้านบาท  
๒. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ จ านวน ๒ ล้านบาท 
 
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อ 
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม    ๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณางบประมาณในส่วนของกองทุนมีจ านวนลดลงร้อยละ ๔๐ ขอทราบว่าสาเหตุเกิดจาก 

ไม่มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทีเ่ป็นรูปธรรมหรือมีความซ้ าซ้อนทางด้านงบประมาณของกระทรวงอ่ืน 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการทบทวนจ านวนผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมดและสถานะปัจจุบันจ านวนผู้ที่ได้รับ

สิทธิเป็นจ านวนเท่าไร   
- กรณี การใช้ จ่ าย ในการกระตุ้ น เศรษฐกิจและสร้ างความ เข้มแข็ งของระบบ เศรษฐกิ จ  

จ านวน ๑๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่างบประมาณในส่วนนี้เป็นงบประมาณที่มาจากงบกลางใช่หรือไม่  
และการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังและวิธีการงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีงบประมาณของกองทุนประชารัฐในปีนี้  พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่  

๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากความต้องการใช้งบประมาณที่ประมาณ ๕๕,๐๐๐ – ๕๗,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีงบประมาณคงเหลือบางส่วนและหากปีนี้ งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ  
ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบกลางเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาปรับปรุง
เกณฑ์การคัดกรองผู้มีรายได้น้อย โดยยึดเส้นความยากจนเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะลดจ านวนผู้มีรายได้น้อย  
ที่ ได้ รับการช่ วย เหลื อจาก เดิ มประมาณ  ๑๓ .๕  ล้ านคน เหลืออยู่ ที่ ป ระมาณ  ๙  – ๑๐  ล้ านคน  
ทั้งนี้  การปรับปรุงดังกล่าวอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีและคาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในปีนี้ 

- กรณีค่าเดินทาง จ านวน ๗๕๐ บาทต่อเดือน มีการเก็บตัวเลขช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเมษายน 
๒๕๖๘ เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ๙๗๔ ล้านบาทเศษ แบ่งออกเป็น ค่ารถเมล์และค่ารถไฟฟ้าประมาณ  
๖๐๐ ล้านบาท เป็นรถ บขส. และรถร่วม บขส. ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท และรถไฟ ประมาณ ๒๖๖ ล้านบาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การทบทวนเกณฑ์ผู้ได้รับบัตรของกองทุนประชารัฐลดลง มีปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. กรณีพบว่าครัวเรือนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน มีจ านวนร้อยละ ๔๖ ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ดังนั้น การปรับเกณฑ์จึงไม่ใช่เพียงตัดจ านวนคนออกเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาถึงคนตกหล่นที่ควรต้อง
ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย  

๒. กรณีพบว่าผู้เข้าข่ายที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้รับบัตร ดังนั้น นอกจาก 
การพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม ควรพิจารณาถึงกระบวนการหรือกลไกที่จะท าให้ผู้มีสิทธิ  
ได้รับสิทธิโดยไม่ตกหล่น เพ่ือลดความตกหล่นให้น้อยลง 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดสถานะทางการเงินที่คงเหลือ 

ในปัจจุบัน และการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
หรือไม่ อย่างไร  

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอรายละเอียดรายประเภทเกี่ยวกับการเบิกจ่ายระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งหมด จ านวน ๗๕๐ บาทต่อคน  

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    ๕,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่ามีการด าเนินการ 

ใช้งบประมาณอย่างไร 
- กรณีที่งบประมาณมีอย่างจ านวนจ ากัดส่งผลให้ไม่สามารถอนุมัติทุนให้กับผู้กู้ทุกรายที่ยื่นเข้ามาได้ 

โดยกองทุนมีการก าหนดหลักสูตรที่สามารถกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ ขอทราบว่าหลักสูตรใดที่เป็นหลักสูตร 
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการก าหนดอัตราการจ่ายช าระคืนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปล่อยกู้อย่างไร  
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- ขอทราบว่าหลักเกณฑ์การให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา หน่วยงานมีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล 
ที่แม่นย าเกี่ยวกับอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด และในปัจจุบันการให้ทุนมีความซ้ าซ้อนกับ 
การให้ทุนของกระทรวงอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนที่จะปรับเป้าหมายให้กองทุนสนับสนุนกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนสาขา
หรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบที่มาของเงินนอกงบประมาณของกองทุนทั้งหมด 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้ที่เพ่ิมข้ึนอย่างไร 
- กรณีการจัดเก็บค่าปรับของลูกหนี้ กยส. รายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อราย และเงินค่าปรับแยกออกจาก

เงินต้นและดอกเบี้ย การกระท าดังกล่าวเป็นการบีบให้ลูกหนี้ไม่เข้าสู่ระบบ  ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 

- การด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กฎหมายใหม่มีความคืบหน้าไปถึงขั้นใดแล้ว และปัจจุบัน
ยอดหนี้ค้างช าระในระบบมีจ านวนเท่าใด นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการเร่งรัดกระบวนการค านวณยอดหนี้
ใหม่ เพ่ือช่วยให้ผู้กู้สามารถวางแผนการช าระคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
ความมั่นใจและความร่วมมือจากผู้กู้ในระยะยาว 

- เมื่อพิจารณาในปีที่ผ่านมีการแปรญัตติประมาณ ๑ พันล้านบาท ขอทราบผลสัมฤทธิ์ในการช่วย
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวนเท่าไร 

- กยศ. มีแผนหรือมาตรการอย่างไรในการปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ เพ่ือให้เกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อผู้กู้ยืมหรือไม่ อย่างไร 

- ปัจจุบันยังมีผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่ได้รับการค านวณยอดหนี้ใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจ านวนเท่าไร และหน่วยงานจะมีการด าเนินการอย่างไร 

- กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้มียอดหนี้ใดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือปรับโครงสร้าง  
และมีการน าดอกเบี้ยเดิมมารวมกับดอกเบี้ยใหม่ในกระบวนการนี้หรือไม่ หากมีการด า เนินการดังกล่าว 
จะส่งผลให้ยอดผ่อนช าระรวมเพิ่มขึ้นหรือไม่เม่ือเทียบกับยอดเดิม 

- ขอทราบว่าการอัปเดตยอดเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน ปัจจุบันมีความคืบหน้าในกระบวนการ 
ดังกล่าวถึงขั้นใด และปัจจุบันผู้กู้สามารถตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับการช าระ
หนี้จริงได้หรือไม ่อย่างไร 

- กยศ. ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าราย แต่ยังมีผู้กู้ยืม 
ที่ผิดนัดช าระหนี้อีกจ านวนมาก ในกรณีนี้ กยศ. มีแผนการเพ่ิมเติมอย่างไรในการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ยังคง
ประสบปัญหาอย่างไร  

- การฟ้องร้องลูกหนี้ผ่านบริษัทเอกชนท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายสะสม ขอทราบว่าค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร และอัตราค่าตอบแทนร้อยละ ๙ ให้กับส านักงานกฎหมายมีผลกระทบต่อการจัดการ
หนี้หรือไม่ อย่างไร 

- รายได้จากดอกเบี้ยที่ ได้จากผู้กู้ยืมสะสมตั้ งแต่ เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีจ านวน เท่าไร  
และเงินดังกล่าวถูกบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการอย่างไร 

- เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายในปีนี้มีผู้กู้ยืมจ านวน ๖๒๘,๐๐๐ ราย แต่มีความเป็นไปได้ว่าจ านวน 
ผู้ที่ต้องการกู้จริงอาจสูงกว่านี้ หากจ านวนผู้ขอกู้เพ่ิมข้ึนจนเกินงบประมาณที่มีอยู่ ขอทราบว่า กยศ. มีแผนการ
หรือมาตรการใดในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว กรณีผู้กู้ท่ีช าระเงินเกินจ านวนหนี้รวมดอกเบี้ย แต่ยังคงถูก
หักเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินคืน ขอทราบว่า กยศ. มีแนวทางแก้ไขหรือมาตรการเยียวยาอย่างไร 
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- กรณีที่มีการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ภายหลังมีการปรับโครงสร้างหนี้ตาม 
มาตรา ๑๘ ของ พ.ร.บ.. กยศ. ปี ๒๕๖๖ ซึ่งก าหนดให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน กยศ. มีขั้นตอนหรือ
กลไกใดในการด าเนินการเพ่ือคืนทรัพย์สินให้กับลูกหนี้อย่างไร 

- ขอทราบว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวน 
การอนุมัติเงินกู้ยืมอย่างไร เพ่ือให้สามารถจัดสรรเงินได้ทันเวลาส าหรับการเปิดภาคเรียน และลดภาระ  
ของผู้ปกครองที่อาจต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอ่ืนที่มีดอกเบี้ยสูง 

- เรื่องจ านวนเงินของกองทุนประชารัฐ ที่จะขอตั้งงบประมาณกลางเข้ามาเสริม ขอสอบถามว่าเป็น
การตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนอีกหรือว่าเป็นงบกลางที่มีอยู่แล้วโอนมาให้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี การด าเนินงานของกองทุนเงิน ให้กู้ ยืม เพ่ือการศึกษา เกี่ ยวกับการใช้ งบประมาณ 

และการหมุนเวียนทุน เงินนอกงบประมาณที่ได้รับจากการช าระหนี้จะถูกน ากลับมาใช้เป็นทุ นหมุนเวียน 
ในการปล่อยกู้ยืมใหม่ โดยในปัจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับ 
ผู้กู้ยืมรายเก่าได้เกือบทั้งหมด และยังคงต้องมีการพิจารณาเพ่ิมเติมส าหรับผู้กู้รายใหม่  

- กรณีผลการช าระหนี้และการจัดล าดับความส าคัญ ปัจจุบันอัตราการช าระหนี้ในแต่ละสาขาวิชา 
มีความแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖๐ – ๘๐ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกน ามาใช้ในการวางแผน 
และจัดล าดับความส าคัญของการปล่อยกู้ในอนาคต ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  
มีการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ิมขึ้นกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ราย รวมทั้งหมดกว่า ๖๐๐,๐๐๐ รายในปัจจุบัน โดยมีการ
ขยายระยะเวลาช าระหนี้และลดภาระดอกเบี้ย เพ่ือให้ผู้กู้สามารถด าเนินการช าระหนี้ได้อย่างเหมาะสม 

- กรณีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นทางเลือกสุดท้าย เฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
โดยค่าเฉลี่ยของการฟ้องร้องอยู่ที่ประมาณ ๓,๕๐๐ บาทต่อราย และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อผู้กู้ ปัจจุบันการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย
และเบี้ยปรับ ขณะนี้ อัตราดอกเบี้ยของ กยศ. ยังคงอยู่ที่ ร้อยละ ๑ ต่อปี และเบี้ยปรับได้ลดลงเหลือ 
ร้อยละ ๐.๕ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เพ่ือช่วยลดภาระของผู้กู้และส่งเสริมให้เกิดการช าระหนี้  
อย่างต่อเนื่อง 

- กรณี งบประมาณเพ่ิมเติม ในส่วนเงินงบประมาณที่ ได้รับการแปรญัตติครั้งล่าสุด  จ านวน  
๓,๗๐๐ ล้านบาท จะถูกน ามาใช้สนับสนุนการให้กู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้กู้
ได้ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ราย 

- การปรับโครงสร้างหนี้ล่าช้า ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ 
เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและท าให้ได้รับการช าระหนี้มากขึ้น โดยผู้กู้สามารถตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินว่าได้จ่ายไปจ านวนเท่าไหร่และจ่ายเกินไปเท่าไหร่ โดยสามารถขอรับเงินคืนได้  

- การฟ้องคดี ขอเรียนว่า ได้มีการเริ่มฟ้องคดีในปี ๒๕๔๙ และในปี ๒๕๕๘ ได้ให้ส านักงาน
ทนายความทั่วประเทศช่วยด าเนินการฟ้องคดี และขอเรียนว่าปัจจุบันจะไม่มีการฟ้องลูกหนี้และไม่บังคับ  
ช าระหนี้หากคดียังไม่ใกล้ขาดอายุความ  

- การของบเพ่ิมในกรณีที่จ านวนเงินในกองทุนประชารัฐไม่เพียงพอ ขอเรียนว่า เมื่องบประมาณ
กองทุนประชารัฐไม่เพียงพอ จะขอที่ส านักงบประมาณ โดยของบกลางที่ส านักงบประมาณตั้งไว้ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หน่วยงานควรมีการเปิดเผยและชี้แจงแผนการใช้เงิน 

นอกงบประมาณอย่างโปร่งใส รวมถึงแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
และประชาชนทั่วไป 

- การก าหนดหลักสูตรที่สามารถกู้ยืมได้ หน่วยงานควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและปรับปรุงให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพ่ือให้การสนับสนุนทางการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด 
และบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เกิดความแม่นย าและทันสมัย สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ทุนที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 

- การจัดเก็บค่าปรับจากลูกหนี้ หน่วยงานควรมีแนวทางที่เป็นธรรมและไม่สร้างภาระเกินควร  
เพ่ือส่งเสริมให้ลูกหนี้เข้าสู่ระบบและช าระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการใช้เงินนอกงบประมาณทั้งหมด รวมถึงแผนการใช้เงินของกองทุนที่เป็นเงินนอก

งบประมาณในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ และแผนงานที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๙ เป็นอย่างไร 
๒. ขอรายละเอียดสถิติของแต่ละหลักสูตรที่มีอัตราการจ่ายหนี้คืนเป็นจ านวนเท่าไรของแต่ละ

หลักสูตร  
- นายมังกร  ยนต์ตระกูล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีย้อนหลัง ๑๐ ปี 
๒. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีเพ่ือให้ช าระหนี้ ในแต่ละรายปี และดอกเบี้ยที่ได้รับใน

แต่ละรายปี โดยขอข้อมูลย้อนหลังไปในปี ๒๕๖๖ - จนถึงปัจจุบัน 

 
กองทุนการออมแห่งชาติ     ๖๕๖,๒๔๓,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนการออมแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของกองทุนว่ามีการด าเนินการใช้งบประมาณอย่างไร 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ (Policy and Guidelines 

Review) เพ่ือการันตีว่าจะมีผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกอย่างไร 
- การขยายจ านวนสมาชิกให้เข้าสู่ระบบออมระยะยาว หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผล  

ทางนโยบายหรือไม่ อย่างไร 
- กรณีที่มีการผลักดันนโยบายใหม่ผ่านการแก้ไขพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับนโยบายหวยเกษียณ  

ซึ่งเป็นการด าเนินการหลังที่มีการเสนอค าของบประมาณ ท าให้ไม่ มีค าของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ใหม่ในปี ๒๕๖๙ ขอทราบว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายและการผลักดันนโยบายงบประมาณที่มีเพียงพอและ
เหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร 

- โครงการดิจิตอลเฟิร์สและโครงการพลังออมแห่งชาติสู่ความมั่นคงทางการเงินกับ  กอช. ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนออนไลน์และออฟไลน์แตกต่างกัน โดยในปี ๒๕๖๘ มีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการในลักษณะนี้หรือไม่ และการขอใช้งบประมาณในปีปัจจุบันมีความแตกต่างหรือเพ่ิมเติม
อย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
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- กิจกรรมบริหารจัดการทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียมสมาชิก จ านวน ๒๙ ล้านบาท ขอทราบว่า
ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการด าเนินการเรื่องการท าทะเบียนสมาชิกในรูปแบบใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีด าเนินงานของกองทุนฯ ในส่วนของการลงทุน ปัจจุบันกองทุนยังคงแบ่งสัดส่วนการลงทุน 

เป็นความเสี่ยงต่ าร้อยละ ๘๐ และความเสี่ยงสูงร้อยละ ๒๐ โดยมีแผนจะปรับปรุงแนวทางการลงทุน 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุนได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญจ านวน  
๖ แห่ง เพ่ือบริหารจัดการลงทุน โดยแบ่งเป็นตราสารหนี้ ๒ แห่ง และตราสารทุน ๔ แห่ง ซึ่งช่วยให้ผล
ประกอบการของกองทุนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- กรณีในด้านการบริการสมาชิก กองทุนได้พัฒนาระบบคอลเซ็นเตอร์และช่องทางสื่อสาร เช่น 
โทรศัพท์ ไลน์ และเฟซบุ๊ก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิก รวมถึงการติดตามและส่งเสริมให้สมาชิก 
มีการออมอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดถึง ๑๒,๐๐๐ บาทต่อปี และโอนเงินสะสมได้
สูงสุดปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

- กรณีงบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ (พ.ร.บ.) ขณะนี้ยังอยู่ ในขั้นตอนด าเนินการ  
เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ กองทุนจะท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี้ กองทุนยังคงพ่ึงพา
ธนาคารของรัฐและพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์ เพ่ือให้บริการที่สะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น เอไอเอส ช้อปปี้ ในการส่งเสริมการออม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรี ยน
นักศึกษา  

- กรณีด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย กองทุนยังคงดูแลสมาชิกที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระและเกษตรกร 
โดยมีค่าธรรมเนียมที่จ่ายตามจริง และมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  อย่างไรก็ตาม  
กองทุนมุ่งเน้นการลงพ้ืนที่เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการการเงินและบ านาญชราภาพแก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการออมและการวางแผนทางการเงิน  
ในระยะยาว 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการใช้ เงินนอกงบประมาณทั้ งหมด  

รวมถึงแผนการใช้ เงินของกองทุนที่ เป็น เงินนอกงบประมาณในปี  ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ และแผนงาน 
ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๙ เป็นอย่างไร 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
(Policy and Guidelines Review) ในส่วนของผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิก 

-  นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑.ขอรายละเอียดแผนการด าเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้สื่อ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 

จ านวน ๑๒ ล้านบาท  
๒. ขอรายละเอียดแผนการด าเนินการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริการสมาชิก จ านวน ๗ ล้านบาท 
- นางสุพัชรี  ธรรมเพชร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอรายละเอียดกิจกรรมการออม

รูปแบบ Online และ Onsite จ านวน ๒๐ ล้านบาท ที่อยู่ภายโครงการพลังออมแห่งชาติสู่ความมั่นคง 
ทางการเงินกับ กอช.  
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ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง    ๔๙๗,๓๘๒,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเศรษฐกิจการคลังในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการตั้งงบประมาณขาดดุลเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเหลือกรอบการขอกู้อยู่ที่ ๑๗,๐๘๐ ล้านบาท 

ขอสอบถามว่า หากเกิดเหตุวิกฤตฉุกเฉินจะมีนโยบายขยายกรอบหรือด าเนินการอย่างไร   
- ขอทราบข้อมูลรายงานและบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน 

พ.ศ. (Financial Hub) ในเบื้องต้น และขอรายละเอียดเอกสารตามมา 
- ขอทราบข้อมูลรายงานและการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานครบวงจร  

พ.ศ. .... (Entertainment Complex) ในเบื้องต้น และขอรายละเอียดเอกสารตามมา 
- ขอทราบถึงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ KPI หลักของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จากจ านวนโครงการ

ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจ านวน ๑๕ โครงการในเบื้องต้น และขอรายละเอียด
เอกสารตามมา 

- ขอทราบถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และการคลังประจ ากรุงวอชิงตันดีซี จ านวน ๔ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง 
อัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจ ากรุงโตเกียว จ านวน ๒.๗ ล้านบาท ในเบื้องต้น  
และขอรายละเอียดเอกสารตามมา 

- ขอทราบวิธีการประมาณการรายรับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี ทั้งรายได้ที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ รายได้ที่รัฐจัดเก็บ และรายได้ที่รัฐแบ่งให้รวมถึงเงินอุดหนุน และขอข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

- ขอทราบถึงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ International Development สมาคมพัฒนา
ระหว่างประเทศ  

- ขอทราบถึงรายละเอียดส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจ าปีสภาผู้ว่า  
การธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙  

- ขอทราบถึงรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน ๑๒ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจ านวน ๑๔ ล้านบาท  

- งบโครงการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา ขอสอบว่าท าไมส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
จึงเป็นผู้ได้รับงบนี้ 

- โครงการ Pico Finance ซึ่งเป็นกลไกการให้สินเชื่อรายย่อย ขอสอบถามว่าตัวเลขจากปี ๖๕  
ถึงปัจจุบัน มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และค่า NPL ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๒๓ ระดับนี้เหมาะสมหรือไม่  

- ขอสอบถามว่าการจัดประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ขอสอบถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ สศค. เป็นร่วมออกค่าใช้จ่าย
และโครงการนี้มีมูลค่าเท่าไหร่  

- ขอทราบถึงรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณการและอย่างยั่งยืน  
- ขอทราบถงึรายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศ 
- ขอสอบถามมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะในมุ่งสู่การจัดท านโยบายแบบสมดุลและลดปริมาณขาดดุล

งบประมาณอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดเก็บรายได ้
- ขอสอบถามว่าจะมีแนวทางในการเพ่ิมสัดส่วนในการเก็บรายได้ต่อ GDP ให้สูงขึ้นได้อย่างไร  
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- ขอสอบถามว่ามีแนวทางและข้อเสนอแนะในการลดภาระงบประมาณ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่  

- ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ และใช้เกณฑ์ใดส าหรับการคาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน ๑๘,๐๐๐ คน  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การตั้งงบดุลปี ๒๕๖๙ หากเกิดวิกฤติฉุกเฉินจะมีแนวทางอย่างไร ขอเรียนว่า ขอเทียบกับช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจช่วงโควิดว่า ในขั้นตอนแรกจะใช้กระบวนการบริหารงบประมาณปกติก่อน ทั้งนี้ ในปี  ๒๕๖๙  
ได้มีการของบกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการบริหารในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ส่วนกรณีที่สอง  
เป็นการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ โดยการใช้ทุนส ารอง  
ซึ่งในช่วงโควิดได้น ามาใช้เช่นกัน ขณะเดียวกันจะมีสถาบันการเงินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชน  
ส่วนวิธีสุดท้ายวิธีการก่อหนี้ คือต้องไม่เกินเพดานที่ก าหนดไว้ คือร้อย ๗๐ของ GDP โดยน าพระราชบัญญัติ
บริหารหนี้ มาใช้ซึ่งกู้ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และจะออกพระราชก าหนดให้เป็นขั้นตอน  
เพ่ือรองรับกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฉุกเฉิน 

- งบประมาณเกี่ยวกับการทูต ขอเรียนว่าต าแหน่งอัครทูต ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังจะประจ า  
อยู่กรุงลอนดอน วอชิงตันดีซี และกรุงโตเกียว ซึ่งต าแหน่งอัครทูตกรุงวอซิงตันดีซี และกรุงโตเกียวได้ครบวาระ 
จึงต้องมีการตั้งงบประมาณโยกย้าย ส่วนก าหนดตัวเลขได้ด าเนินการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปข้าราชการในต่างประเทศและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างครบถ้วน 

- การจัดซื้อจัดจ้างในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือให้มีการใช้จ่ายเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา โครงการที่จะใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต้องมีการจัดสรรเงินเพ่ือลงทุน เป็นโครงการที่มีความพร้อมและสามารถด าเนินให้แล้วเสร็จภาย  
ในก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงานและต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด โดยไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและต้องมีความพร้อมตามรูปแบบรายการ  

- งบโครงการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา ขอเรียนว่า เนื่องจาก สศค. มีส านักงาน  
ที่ปรึกษาอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี และกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ สศค. ด าเนินการ ดังนั้น สศค.  
จึงด าเนินการขอการจัดสรรงบกลางของส านักงบประมาณ 

- งบการประชุม World Bank ขอเรียนว่า งบจ านวน ๗๐ ล้านเป็นงบที่รัฐบาลออกฝ่ายเดียว  
โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนงบจัดงานเนื่องจาก  
จะมีการด าเนินการในปี ๒๕๗๐ ในส่วนปี ๒๕๖๙ จึงไม่ได้ของบด าเนินการในส่วนนี้  

- งบระบบแพลตฟอร์ม IDA ขอเรียนว่า เป็นการระดมทุนให้กับ IDA ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ 
World Bank Group โดยรวบรวมเงินให้กลุ่ม IDA ซึ่งในปี ๒๕๖๙ ได้จ่ายไปจ านวน ๑๒๗ ล้านบาท 

- เรื่อง Pico Finance ขอเรียนว่า แหล่งเงินจากสถานการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในช่วงปี 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๖ ส่วนหนึ่งที่ NPL เพ่ิมขึ้นเป็นผล 
มาจากสถานการณ์แพร่ะระบาดของโควิด อีกประการหนึ่ งคือลักษณะเฉพาะของกลุ่มลูกหนี้ที่ มี  
ความไม่แน่นอนเรื่องของรายได้ เห็นว่า NPL ยังอยู่ในระดับที่ครอบคลุมเสี่ยงของกลุ่มนี้  

- โครงการ Pico Finance ขอเรียนว่า ที่ผู้ได้รับในอนุญาตจากโครงการ Pico Finance ไม่สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได้ จะต้องใช้ทุนตัวเอง 
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- กรณีการใช้งบประมาณเพ่ือจัดประชุม งบประมาณจ านวน ๔๐ ล้านบาท เป็นการประชุมสภา 
ผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
ปีงบประมาณถัดไปของประเทศไทย จัดการประชุมที่เวิลด์แบงค์ และไอเอ็มเอฟ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี จัดการ
ประชุมที่ประเทศสมาชิกทุก ๓ ปี ซึ่งในปี ๒๕๗๐ จัดการประชุมที่ประเทศไทย มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว
จ านวน ๑๔,๐๐๐ คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิก ร้อยละ ๘๙ 
ประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกไอเอ็มเอฟ ๑๙๑ ประเทศ คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเวิลด์แบงก์ และไอเอ็มเอฟ ผู้แทนสถาบันการเงินภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ผู้รับเชิญและสื่อมวลชน ด าเนินการประชุมจ านวน ๗ วัน ในแต่ละวันจะมีการประชุมของประเทศสมาชิก 
นอกรอบ และด าเนินการประชุมตามคู่มือจัดประชุม และปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมแล้ว 

- ด าเนินการจัดท างบประมาณแบบสมดุล แต่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ 
ของประเทศ ท าให้การจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้จะต้องจัดท างบประมาณแบบขาดดุล
ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อ จีดีพี คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางเพ่ือการจัดเก็บ
รายได้ตามเป้าหมาย และการขยายฐานภาษี โดยมีการตรวจสอบภาษีเชิงรุกเพ่ือขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม
กับผู้ประกอบการธุรกิจนอกระบบ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ และสร้างมาตรการจูงใจเข้าสู่ฐานภาษี  
เรื่องของความยั่งยืนทางการคลัง สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสมด าเนินการทบทวน เรื่องของการลดหย่อนที่มีจ านวนมาก ให้ เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น  
ส่วนนโยบายการคลัง ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งจะปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ อันที่ ๑ คือแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมถึงนโยบายระดับชาติและอ่ืน ๆ 
ต้องยึดแผนเป็นหลักก่อน อันที่ ๒ คือ ล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเร่งด่วน และศักยภาพของหน่วย
งบประมาณในปีที่ผ่านมา และอันดับที่ ๓ การบริหารจัดการหนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลัง  
เรื่องการช าระหนี้ สร้างความสมดุลด้านรายจ่าย ด้านการลงทุน รายจ่ายประจ า 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การจัดท างบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

หากเกิดวิกฤตฉุกเฉิน หน่วยงานควรมีการวางแผนขยายกรอบหนี้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติเพ่ือส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน (Financial 

Hub) และสถานครบวงจร (Entertainment Complex) หน่วยงานควรพิจารณาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างละเอียด 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายงานและบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน  

พ.ศ. .... (Financial Hub) (ขอรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ผลกระทบต่อ GDP รายได้ค่าธรรมเนียม Model 
สูตรหรือสมมุติฐานที่ใช้ค านวณ) 

๒. รายงานและบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานครบวงจร พ.ศ. ... 
(Entertainment Complex) (ขอรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ผลกระทบต่อ GDP รายได้ค่าธรรมเนียม  
Model สูตรหรือสมมุติฐานที่ใช้ค านวณ) 

๓. ผลสัมฤทธิ์ KPI หลักของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จากจ านวนโครงการที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจ านวน ๑๕ โครงการ โดยขอข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี รายละเอียด
โครงการในแต่ละป ี
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๔. รายละเอียดเกี่ยวกับใช้จ่าย ๑. ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและการคลังประจ ากรุงวอชิงตันดีซี จ านวน ๔ ล้านบาท และ ๒. ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ต าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจ ากรุงโตเกียว จ านวน ๒.๗ ล้านบาท  

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลของการประมาณการรายรับขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลรายรับจริง ย้อนหลัง ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
๒. ขอรายละเอียดส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการ

ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙  
๓. ขอรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 

๑๒ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจ านวน ๑๔ ล้านบาท  
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
๒. ขอรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณการและอย่างยั่งยืน  
- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมประจ าปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ และเกณฑ์ที่ใช้
ส าหรับการคาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๘,๐๐๐ คน 

 
กรมธนารักษ์      ๕,๗๘๓,๙๓๙,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมธนารักษใ์นประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าจะมีนโยบายแก้ไขปัญหาเขตที่ราชพัสดุที่ทับซ้อนกับเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัย 

อยู่อย่างไร 
- ปัญหาการประเมินราคากลางของกรมธนารักษ์ที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด ขอสอบถามว่า 

จะท าอย่างไรให้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์สอดคล้องกับราคาตลาดในปัจจุบันให้มากที่สุด ทั้งนี้  เสนอให้
กรมธนารักษ์ประเมินราคาที่ดินให้มีความถี่มากเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ราคาที่ดินสอดคล้องกับราคาท้องตลาด  
ในปัจจุบันเพื่อให้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ดินที่สอดคล้องกับราคาท้องตลาดในปัจจุบัน  

- ขอทราบรายละเอียดค่าบริหารจัดการบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบพระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท  

- ข้อพิพาทระหว่างการกีฬาและประเทศไทยและกรมธนารักษ์ ขอทราบเรื่องความคืบหน้า  
รวมถึงการเก็บค่าเช่า อัตราการเก็บค่าเช่า และการเช่าในระยะถัดไป 

- ขอทราบความคืบหน้าเรื่องการเวนคืนพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถนนสายลมจอย  
ที่ต้องเวนคืนเพราะเป็นพ้ืนที่ขวางทางน้ า  

- การสร้างสนามกีฬาแต่ยังไม่ได้ถ่ายโอน ซึ่งกรณีที่เป็นที่ราชพัสดุจะต้องถ่ายโอนให้กับองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น สนามกีฬาต าบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ ขอสอบถามว่ามีแนวทางด าเนินการ
แก้ไขปัญหาส่วนนี้อย่างไร 

- ขอสอบถามว่าอาคารศูนย์ราชการได้เปลี่ยนลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจไปเมื่อไหร่ อย่างไร และการเช่า
พ้ืนที่กรมธนารักษ์เป็นผู้เช่าทั้งหมดและให้ส่วนราชการไปเช่าต่อใช่หรือไม่  



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๑๖ 
 

- เรื่องการจัดสรรงบได้ขอลดลง แต่ตั้งเป้าจัดเก็บเพ่ิมขึ้น ขอสอบถามว่า จะมีการปรับการคาดการณ์
จัดสรรงบประมาณลดลงในอนาคตแบบนี้เรื่อย ๆ ใช่หรือไม่ 

- ขอทราบถึงรายละเอียดแผนการด าเนินงานที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐  
- ขอทราบถึงรายละเอียดค่าก่อสร้างเพ่ือสร้างส านักงานในพื้นที่ต่างๆ  
- ขอให้ชี้แจงเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ งบปรับปรุงสถานที่ท างาน งบปรับปรุงห้องประชุม  

งบฝึกอบรมดูงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ค่าประชาสัมพันธ์  
- ขอสอบถามสถานะของที่ดิน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ยังค้างอยู่ที่กรมธนารักษ์และ

ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ามีจ านวนเท่าไหร่ 
- พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ที่กองทัพบกใช้พ้ืนที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี แต่กองทัพบกไม่ยินยอมให้

ประชาชนเช่า ขอสอบถามว่า กรมธนารักษ์ได้มีการเจรจาในเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร 
- ที่ราชพัสดุที่หน่วยงานอ่ืนไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นที่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ขอให้กรมธนารักษ์

น ากลับมาใช้ประโยชน์  
- เขตพ้ืนที่หวงห้ามราชการทหาร ในส่วนพ้ืนที่ที่กองทัพบกได้เพิกถอนและยกที่ดินดังกล่าว  

ให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) เพ่ือน าไปปฏิรูปที่ดิน ขอสอบถามว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีปริมาณ
เหลือเท่าไหร่  

- โครงการน้ าประปาที่ พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขอสอบถามความคืบหน้า 
กรณีพิพาทระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัท East Water และความคืบหน้าการส่งมอบพื้นท่ี  

- การประเมินที่ดินเข้าใจเป็นการประเมินรายโซน ขอสอบถามว่าการประเมินที่ดินรายแปลง 
จะเหมาะสมกว่าหรือไม่  

- ขอสอบถามว่าได้วางแผนลดจ านวนเหรียญกษาปณ์ลงหรือไม่ เนื่องจากในอนาคตการใช้เงินสด
น่าจะลดลง  

- โครงการสงวนและอนุรักษ์ พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ราชพัสดุ จ านวน ๒๐ ,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนไร่ละ ๒๕ บาท ขอสอบถามว่าด าเนินการอย่างไร และเห็นว่าที่ราชพัสดุมีจ านวนมาก 
อยากเสนอให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

- ที่ราชพัสดุตามบัญชีสินทรัพย์ถาวรมีพ้ืนที่จ านวนกี่ไร่ จะสามารถท าประโยชน์อย่างไรได้บ้าง  
- ขอทราบแนวทางการบริหารอาคาร สถานที่ของกรมธนารักษ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และแนวทางการ

แก้ปัญหา น าพื้นที่ อาคารสถานที่กลับน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้หรือไม่  
- ขอทราบรายละเอียดจ านวนอาคารถูกทิ้งร้างท่ีอยู่ภายใต้ก ากับดูแลจ านวนเท่าใด  
- ขอทราบแนวการบริหารที่ดินที่ราชพัสดุที่มีมูลค่า ๔.๘ ล้านล้านบาท และแนวทางการบริหารที่ดิน

ราชพัสดุในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นท่ีสีเขียว อย่างไร  
- ขอทราบแนวการบริหารที่ดินที่ราชพัสดุในพื้นที่ส านักงานเขตห้วยขวาง อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การแก้ไขปัญหาในเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อน หากไม่มีการโต้แย้งจากประชาชนกรมธนารักษ์จะน าพ้ืนที่ 

ออกให้เช่าในโครงการธนารักษ์เอ้ือราษฎร์ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าที่ดิน หากประชาชนโต้แย้งเรื่องสิทธิจะมี  
การพิสูจน์สิทธิ โดยมีคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิประจ าจังหวัด  

- เรื่องน้ าไฟ ขอเรียนว่า เรื่องที่ราชพัสดุในเชิงสังคม ได้มีโครงการธนารักษ์เอ้ือราษฎร์ร่วมกับ 
การประปาส่วนภูมิภาค โครงการธนารักษ์เอ้ือราษฎร์ยั่งยืนเพ่ือบูรณาการกับการประปาส่วนภูมิภาคและ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการบูรณาการหน้าที่กับหน่วยงานอื่น  
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- เรื่องรายได้ ได้ท า Master Plan เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับที่ราชพัสดุ แบ่งออกเป็น ๓ มิติ เชิงเศรษฐกิจ 
ในทางพาณิชย์ มิติในเชิงสังคมตามโครงการธนารักษ์เอ้ือราษฎร์ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนการเพ่ิมรายได้  
ในเชิง ROA จะเป็นการเพ่ิมรายได้ค่าเช่าและเพ่ิมปริมาณจากที่ราชพัสดุที่อยู่ในหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
จึงมั่นใจว่ารายได้ร้อยละ ๒๐ สามารถท าได ้

- ขอเรียนว่ากรมธนารักษ์รับผิดชอบในการประเมินราคาที่ดิน ส่วนการประเมินไม่ได้ท าเป็น  
ZONE แต่ท าเป็นรายแปลง โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน เช่น GISDA มาช่วยในการประเมิน 

- ระยะเวลาที่จะท าให้เร็วกว่า ๔ ปีได้หรือไม่ ขอเรียนว่า ตามพระราชญัตติการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตา ๑๙ ได้ก าหนดไว้ ๔ ปี และเห็นว่าจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
สามารถท าได้เสร็จตามระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งการประเมินได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 

- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนว่า จ านวนเงินที่ขอไป  คือ  
ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือรักษาให้ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ยังคงสภาพไว้และสามารถใช้ได้  

- การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่าปัจจุบันการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมเช่าที่ราชพัสดุแล้ว  
ได้ท าสัญญาเมื่อเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘ ระยะเวลาเช่า ๓ ปี  

- เรื่องที่การขอคืนที่ราชพัสดุที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอเรียนว่า ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องการเวนคืนที่ราชพัสดุบริเวณถนนสายลมจอย เพราะต้องขยายทางแม่น้ าให้กว้างขึ้น ได้เข้ามาดู
พ้ืนที่แล้ว แต่เมื่อเป็นที่ราชพัสดุที่ให้เช่า ซึ่งตามสัญญาสามารถยกเลิกได้ ทั้งนี้จะหารือเรื่องเงินชดเชย  

- การสร้างสนามกีฬาต าบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ ขอเรียนว่าได้ประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จะขอน าเรื่องเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจะรับโอนสนามกีฬาต าบลบางปลา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขอเรียนว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ในที่ราชพัสดุ
ข้อมูลเบื้องต้นมีจ านวน ๔๖๙ แปลง  

- เรื่องกรณีพิพาทกับบริษัท East Water ขอเรียนว่า อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลแพ่ง แม้ยังมี 
ข้อพิพาท แต่ยังอ านวยความสะดวกประสานให้ผู้ที่เข้ารับสัมปทานให้ข้อใช้น้ าได้ เพ่ืออย่างน้อยไม่ให้เกิดความ
ติดขัด 

- งบอบรมตามระเบียบของ ก.พ. ขอเรียนว่า ผู้ที่จะเป็นรองอธิบดีจะต้องผ่านหลักสูตร นบส. จึงต้อง
ตั้งงบประมาณในส่วนนี้  

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ ขอเรียนว่า เฉพาะเท่าที่จ าเป็น เช่น โครงการจัดประชุม  
Mint Director Conference   

- ด าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้เหรียญกษาปณ์ลดน้อยลง แผนงาน ๕ ปี เป้าหมาย
จ านวน ๒,๐๔๐ ล้านเหรียญ งบประมาณ ปี ๒๕๗๒ เป้าหมายจ านวน ๑,๙๐๐ ล้านเหรียญ เป็นยุทธศาสตร์ 
ที่กรมธนารักษ์ด าเนินการเพ่ือรองรับในเรื่องของการที่ใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนลดลง เนื่องจากปัจจุบัน
รูปแบบการช าระเงินเป็นรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพิเคชั่น มุ่งเน้นเหรียญกษาปณ์สะสมมากข้ีน 

-  ส่งเสริมให้หน่วยราชการที่ถือครองที่ราชพัสดุ อนุรักษ์ในพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งตั้งเป้าหมายจ านวน  
๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันด าเนินการแล้วประมาณ ๕๗,๐๐๐ ไร่ เป็นประโยชน์ในการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ส าหรับใน กรุงเทพเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพ้ืนที่โดยรอบเป็นสถานที่ออกก าลังกายเป็น
สิ่งที่เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการน าที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท า
แผนมาสเตอร์แพน ใช้เพ่ือเศรษฐกิจเพ่ือสังคม เพ่ือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือวัฒนธรรม อยู่ระหว่างจัดท า 
แซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดนครนายกเป็นตัวอย่าง 
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- การบริหารที่ดินราชพัสดุทางกรมธนารักษ์ จัดท าหนังสือไปถึงที่กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้บ ารุงรักษาให้อยู่  
ในสภาพที่ใช้การได้ แล้วถ้าเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมที่จะสนับสนุน 

- การบริหารที่ดินราชพัสดุบริเวณพ้ืนที่เขตบางชื่อ ด าเนินการให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ประมูล
ที่ดินดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ต่อไป -  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรปรับระบบการประเมินราคาที่ดินจากแบบเป็นรายโซน ให้มาเป็นแบบรายแปลง  

โดยสามารถค านวณปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดินของแปลงที่ดินแต่ละแปลง เช่น รูปทรงของแต่ละแปลง  
เช่น รูปทรงของแปลง ขนาดของแปลง ท าเลเฉพาะเจาจงของแปลงที่ดินแปลงท ามุม ที่ดินแปลงตาบอด  
ที่ดินแปลงใกล้รถไฟฟ้า ทั้งนี้ เพ่ือให้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์มีความสอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน 
 ซึ่งจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีท่ีอิงจากราคาประเมินมีความเหมาะสมและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
อันจะน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดค่าบริหารจัดการบริหารศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท  
- นายนิกร  โสมกลาง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ขอข้อมูลจ านวนที่ดินที่ยังค้างอยู่ที่

กรมธนารักษ์และยังไม่ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายละเอียดแผนการด าเนินงานที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐  
๒. รายละเอียดเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ งบปรับปรุงสถานที่ท างาน งบปรับปรุงห้องประชุม  

งบฝึกอบรมดูงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ค่าประชาสัมพันธ์  
- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอข้อมูลสถานะของศูนย์ราชการในฐานะรัฐวิสาหกิจ  

และสัดส่วนที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียด ดังนี้ 
๑. แนวทางการจัดเก็บค่าเช่า และการบริหารจัดการและแผนงานบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ  

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๑๕ ล้านบาท 
๒. แนวทางการแก้ปัญหาข้อพิพาทผู้เช่าพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ในระยะสั้น และระยะยาวที่อยู่ในพ้ืนที่

เสียงภัยพิบัติ 
๓. แนวทางการบริหารสนามกีฬา พ้ืนที่ต าบลบางปลา ด าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอย่างไร และปจัจุบันสถานะความคืบหน้าอย่างไร 
- นายพนม  โพธิ์แก้ว กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแนวทางการบริหารที่ดินของกองทัพบกที่ไม่ได้ ใช้

ประโยชน์ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเท่าใด เพ่ือน ามาจัดสรรให้กับประชาชนหรือเกษตรกร 
เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่อไป 

 

 

 

 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๑๙ 
 

กรมบัญชีกลาง      ๑,๙๖๕,๓๖๓,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมบัญชีกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- งบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ตั้งไว้ เห็นว่าในปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ แต่ได้ตั้งไว้ในปี 

๒๕๖๙ ขอสอบถามว่างบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๙ จะครอบคลุมเพยีงพอหรือไม ่
- ปัญหาก าหนดระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ 

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่การพิจารณาอุทธรณ์ 
ของคณะกรรมการเกินก าหนดระยะเวลา ขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  

- แผนด าเนินการการพัฒนาระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ขอฝากอัพเดทข้อมูลกับ
พาณิชย์จังหวัด เนื่องจากพบว่ามีปัญหาวัสดุในโปรแกรมข้อมูลไม่มีการอัพเดท เพ่ือให้ข้อมูลอัพเดท  
อย่างแท้จริง เป็นประโยชน์กับส่วนราชการและผู้เสนอราคา  

- ขอสอบถามว่า บทบาทของกรมบัญชีกลางจากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding เปรียบเทียบ
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเปรียบสัดส่วนเป็นร้อยละระหว่าง
งบประมาณท่ีใช้กับระบบ e-Bidding และระบบเดิม ประหยัดงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมมากข้ึนเท่าไหร่ อย่างไร 

- การข้ึนทะเบียนผู้รับจ้าง ขอสอบถามว่า สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างหรือช่างได้หรือไม่   
- ขอทราบว่าบริษัท ไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ ซึ่งเป็น Joint Venture และรับงานในประเทศไทย 

ขอสอบถามว่าบริษัทนี้รับงานและ Joint Venture ในโครงสร้างในประเทศไทย รวมกี่สัญญา เป็นยอดเงิน
จ านวนเท่าไหร่  

- ขอสอบถามว่าโครงการปรับปรุงระบบเปิดเผยข้อมูลส าหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบนี้จะช่วยเรื่องการจัดซื้อและช่วยสนับสนุน Open Public Procurement 
หรือไม่ และเป็นโครงการที่เปิด API ท าให้ประชาชนสามารถึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือไม่  

- รายละเอียดโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) และรายละเอียดโครงการ 
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ขอสอบถามว่างบประมาณได้รับจัดสรรเพียงพอหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าตัวชี้วัดจากผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อให้บริการกรมบัญชีกลาง  
ขอสอบถามว่าตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการทุจริตได้จริงหรือไม่  

- ขอสอบถามว่าโครงการ e-Shopping มีแผนที่จะใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อไหร่ 
- การจ่ายเงินชดใช้เงินคงคลัง ขอทราบข้อมูลย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี มีการใช้เงินคงคลังที่ต้องให้รัฐบาล 

ตั้งเงินชดใช้คนืและจ านวนปีละเท่าไหร่  
- งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ๑.๗ ล้านบาท ขอสอบถามแนวทางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถ

ด าเนินการไปทันภายใน ๓๐ กันยายน  
- ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการระบบ e-Contract การบริหารสัญญา ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ e-Shopping ภาครัฐ และระบบการเปิดเผยข้อมูล Red Flag โครงการที่มีการส่อพิรุธในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และส่งข้อมูล TOR ที่เก่ียวข้อง 

- ขอสอบถามบัญชีลูกหนี้อื่นระยะสั้น มีที่มาอย่างไร  
- ขอสอบถามว่างบ ๗ ล้าน ส าหรับ ๗๖ จังหวัดกับโครงการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจกลาง 

เพียงพอกับการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูลหรือไม่ 
- ขอสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

และรายละเอียดโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 
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- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นที่ ได้รับจัดสรรจากระทรวงการคลัง เมื่อไม่ใช่เงินนอกงบ  
ขอสอบถามว่าเงินส่วนนี้เรียกว่าเงินส่วนใด  

- ขอสอบถามเรื่องโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ขอสอบถามใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑ การปรับลดงบประมาณจาก ๒๖.๕ ล้านบาท เหลือ ๑๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ มีเหตุผล 
และข้อจ ากัดอย่างไร และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานส่วนใดหรือไม่ ประเด็นที่ ๒ ในปี ๒๕๗๐ จะมีแนวทาง
เสนองบระดับเดิมหรือเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่ดูแลหรือไม่ และประเด็นที่ ๓ มีแผนขยาย
การใช้โครงการส าหรับข้อตกลงมีถึง ๑,๐๐๐ ล้าน หรือไม่ เช่นโครงการขนาด ๕๐๐ ล้านบาทข้ึนไป  

- ขอสอบถามว่ามีเกณฑ์หรือระยะเวลาที่ก าหนดส าหรับการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลางหรือไม่  
- ขอสอบถามว่ากรมบัญชีกลางเป็นผู้อนุญาตการใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้างพนักงานชั่วคราว

ใช่หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไร 
- หน่วยงานควรขยายขอบเขตโครงการไปยังโครงการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เวชภัณฑ์ อาวุธ  

และระบบไอที  
- กรณีปัญหาการเบิกจ่ายเหลื่อมปีมีจ านวนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งเกิดจาก

ราคากลาง จึงควรเสนอปรับปรุงราคากลางที่กรมบัญชีกลางก าหนด แม้ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง   
- ขอทราบความคืบหน้าโครงการ E-Shopping และ E-Contact มีวัตถุประสงค์เพ่ือประหยัด

งบประมาณ 
- ขอทราบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการยื่นซองแบบปกติกับวิธีการ E-bidding สามารถ

ประหยัดงบประมาณแบบใดมากกว่ากัน  
- ขอทราบหลักเกณฑ์การรับเรื่องอุทธรณ์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีการ

อีเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ปัญหา และอุปสรรค อย่างไร-  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การชดใช้เงินคงคลัง ปี ๒๕๖๙ ตั้งชดใช้เงินคงคลังปี ๒๕๖๗ เหตุที่ตั้งไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า 

จะใช้ในรายการที่เป็นงบกลางที่กรมบัญชีกลางดูแลซึ่งบประมาณไม่เพียงพอ ส่วนข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี  
จะส่งเอกสารตามมา 

- เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดให้ต้องมีเงินทุนส ารองร้อยละ ๒๐ ของเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
และไม่เกินสามเท่า เมื่อมองว่า กบข. จะขาดดุลที่ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เห็นว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ 
๒๐,๐๐๐ ล้านกว่าบาท ซึ่งเห็นว่าน่าจะเพียงพอและไม่เป็นภาระงบประมาณมากจนเกินไป 

- เรื่องระยะเวลาอุทธรณ์ ขอเรียนว่าโดยเฉลี่ยพิจารณาไม่เกิน ๕๘ - ๕๙ วัน ในส่วนที่เกินไปเนื่องจาก
มีข้อมูลและรายละเอียดเยอะ  

- การเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานพาณิชย์ ขอเรียนว่าได้มีการท างานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด
หลายรอบ ทั้งนี้จะประสานเพ่ิมเติมให้มีการอัพเดทข้อมูลกับพาณิชย์  

- เรื่องเงินกลางเหลื่อมปี ขอเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องการตั้งงวดงานกับงวดเงิน  
ไม่สอดคล้องกันจริง ท าให้ระหว่างทางผู้รับเหมามีปัญหารับเงิน ซึ่งได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขท ราบ 
ให้จัดงวดงานกับงวดเงินสอดคล้องกันแล้ว  

- เรื่อง e-GP ที่ของบประมาณรอบนี้ ขอเรียนว่า เป็นการอัพเดท e-GP เพ่ือพัฒนาต่อยอด เป็นการ
แยกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และเรียง API และอัพเกรด e-GP 
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- โครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(CoST) เป็นโครงการที่ให้ภาคประชาสังคมเข้าไปสังเกตโครงการ ในแต่ละปีท างานประมาณ ๒๖ โครงการเงิน
ไม่พอและผู้สังเกตการณ์ไม่พอ  

- ระบบ e-Shopping และ e-Contract ขอเรียนว่า เป็นงบประมาณที่ด าเนินอยู่ ในปี  ๒๕๖๗  
และในปี ๒๕๖๘ และสามารถใช้ระบบนี้ได้ในปี ๒๕๖๘  

- ร ะบ บ  Red Flag ข อ เรี ย น ว่ าน่ า จ ะส าม ารถ ด า เนิ น งาน ได้ ใน ปี นี้  ซึ่ ง ได้ ร่ ว ม งาน กั บ  
Open Contracting Partnership (OCP) เพ่ือจะมาช่วยดูเรื่องความเสี่ยงด้านทุจริตให้กับ e-GP 

- เรื่องข้อหารือขอกรมบัญชีกลางใช้เวลานาน ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางท างานในลักษณะ  
First Come First Serve ในบางข้อหารือมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไป ขณะนี่ก าลังพัฒนาระบบภายใน  
โดยใช้ระบบ AI ตอบค าวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าถูกต้องก่อนจะน าออกมาใช้ภายนอก 

- ความแตกต่างระหว่างงบประมาณ e-Bidding กับ ระบบ e-Auction ขอเรียนว่า ระบบ e-Auction 
เป็นการประมูลที่ตลาดกลาง ส่วน e-Bidding ของกรมบัญชีกลางไม่ได้มีเจอหน้ากัน ในส่วนเรื่องความ
ประหยัดของงบประมาณ e-Bidding ในงบประมาณปี ๒๕๖๗ ประหยัดงบประมาณไปร้อยละ ๙ ส่วนระบบ 
e-Auction ในปี ๒๕๖๕ ประหยัดงบประมาณไปร้อยละ ๔๙  

- เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ ไม่ได้มีความถนัดด้านช่าง ขอเรียนว่า องค์ประกอบ
คณะกรรมการราคากลางที่ด าเนินเกี่ยวด้านช่าง ทุกขั้นตอนจะพิจารณาผลงานและมีการขึ้นทะเบียน  
จะมีบุคลากรทางด้านช่างมาข้ึนทะเบียนด้วย  

- งบลูกหนี้ ของการบริการภาครัฐ เป็นงบของ สปน. ที่ เบิ กเงิน ไปช าระหนี้ ก่อนโดยผ่าน 
กรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางตั้ง สปน. เป็นลูกหนี้ เมื่อได้ สปน. ได้รับการประมาณจัดสรรก็จะชดใช้ก็น า
เงินส่วนนี้ออก  

- ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไซน่า เรียลเวย์  
นับเบอร์เทน จ ากัด โดยกรมบัญชีกลางท าหน้าที่ เกี่ยวกับเป็นผู้ก ากับดูแล ไม่ได้เป็นผู้บริหารสัญญา  
การก าหนดทีโออาร์ การวางงวดงาน งวดเงิน เป็นของหน่วยงานด าเนินการ การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอ
ราคาจะต้องบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่รับงานของหน่วยงาน
ของรัฐ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ค้าภาครัฐร้อยละ ๕๐ เป็นบุคคลธรรมดา 

- แนวทางการพิจารณาผู้เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหากเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้จดทะเบียน
การค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว สามารถเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้ 

- การรับเรื่องอุทธรณ์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในรูปแบบอีเมล์หน่วยงานสามารถส่งเรื่องอุทธรณ์
มาท่ีจดหมายอีเล็คทรอนิกส์ (อีเมล) มาท่ีกรมบัญชีกลาง หน่วยงานหรือผู้อุทธรณ์จะได้รับอีเมล์ตอบรับว่าได้รับ
เรื่องแล้วจากกรมบัญชีกลางเพ่ือเป็นหลักฐาน 

- แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งในระเบียบก าหนดว่า เวลาที่ส่วนราชการจ้างจากเงินนอก
งบประมาณต้องขอท าความตกลงเกี่ยวกับกรอบอัตราก าลังจากกรมบัญชีกลาง ในการพิจารณากรมบัญชีกลาง
พิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็น ภาระงาน อ านาจหน้าที่ต่าง ๆ  ประกอบการพิจารณา 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรขับเคลื่อนระบบ Dua Transparency System ให้หน่วยงานรัฐที่ด าเนินโครงการ

มูลค่าสูงกว่า ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ด าเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความโปร่งใสภาครัฐ  
ควบคู่กัน  
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- หน่วยงานควรเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบที่สะดวกต่อใช้งานต่อหรือเปิดในรูปแบบที่ API 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

- ในภารกิจในการตอบข้อหารือที่มีจ านวนมาก หน่วยงานอาจเปิดเผยแพร่ค าตอบให้เป็นในลักษณะ 
Knowledge Management KM ให้คนประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการวินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์  

- หน่วยงานควรน าหลักเกณฑ์คุณภาพมาใช้พิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา เพ่ิมจากการพิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นและราคาที่ต่ าท่ีสุด เพ่ือให้ผู้รับเหมาท างานได้มาตรฐานและไม่มีการทิ้งงาน 

- หน่วยงานควรจัดท า Dashboard กลางแบบเรียลไทม์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง 
และการตรวจสอบมากขึ้น 

- กรมบัญชีกลาง ควรบู รณ การท างานร่วมกับสภาหอการค้ าจั งหวัด  สภาอุตสาหกรรม  
เชิญผู้ประกอบการไทยเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มให้มีจ านวนมากเพ่ือให้เป็นทางเลือกและเกิดการแข่งขัน ลด
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า (ล็อคสเปค)  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพัฒนา  สัพโส กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลของบริษัท ไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ ๑๐ ซึ่งเป็น 

Joint Venture จ านวนสัญญาที่บริษัทรับงานและ Joint Venture ในประเทศไทย และรายละเอียดของ
สัญญา เช่น คู่สัญญา จ านวนเงิน  

- นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอรายละเอียดเอกสาร
ตอบข้อสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มี ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. การปรับลดงบประมาณจาก ๒๖.๕ ล้านบาท เหลือ ๑๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ มีเหตุผลและข้อจ ากัด
อย่างไร และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานส่วนใดหรือไม่ ๒. ในปี ๒๕๗๐ จะมีแนวทางเสนองบท่าเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่ดูแลหรือไม่ ๓. มีแผนขยายการใช้โครงการส าหรับข้อตกลงมีถึง  
๑,๐๐๐ ล้าน หรือไม่ เช่นโครงการขนาด ๕๐๐ ล้านบาทข้ึนไป 

- รองศาสตราจารย์ต่อภัสสร์  ยมนาค กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบเปิดเผย
ข้อมูลส าหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดความคืบหน้าการด าเนินการและ TOR ของระบบ e-Contract การบริหารสัญญา 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Shopping ภาครัฐ  
๒. ขอรายละเอียดระบบการเปิดเผยข้อมูล Red Flag โครงการที่มีการส่อพิรุธในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- นายนิกร  โสมกลาง  เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ขอรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินชดใช้

เงินคงคลัง ที่มีการใช้เงินคงคลังที่ต้องให้รัฐบาลตั้งเงินชดใช้คืน จ านวนเงินในแต่ละปี ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี  
- นายพงศกร  อรรณนพพร กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับงานของบริษัท  

ไซน่า เรียลเวย์ จ ากัด กับหน่วยงานของรัฐ จ านวนสัญญาที่ได้ลงนาม ประเภทงานที่ได้รับ ด าเนินงานที่ใดบ้าง 
และวงเงินแต่ละโครงการ อย่างไร 
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กรมศุลกากร      ๔,๒๘๒,๓๙๙,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมศุลกากรในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทรรศน์วงจรปิดหรือว่า cctv  

ตั้งงบประมาณปีแรก วงเงินประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท แนวทางการเช่าแทนการจัดซื้อเนื่องจากเทคโนโลยี 
cctv อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องมีการ maintenance อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการตั้งประมาณงบประมาณด้านบุคลากรสูงขึ้นทุกปีสอดคล้องกับการจัดเก็บ
รายได้หรือไม่  มีการประเมินผลลัพธ์ในการบริหารงาน หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณลับและการใช้งบประมาณรายการงบลับ ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในประเทศ จ านวน ๑๕ ล้านบาท อย่างไร เพราะสาเหตุใด น ามาช าระภาษีหรือไม่ 

- ขอทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือไม่ 
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบน าสินค้าที่ส าแดงเท็จ และปัญหาขยะอีเล็คทรอนิค  

หมูเถื่อน ปลาเถื่อน อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขการลักลอบน าเข้าสินค้าหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

บริเวณช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เข่น การเชิญผู้สังเกตการณ์อิสระจากภายนอก

เข้ามาช่วยได้หรือไม่ อย่างไร และการจัดซื้อเครื่อง เอ็กซเรย์ ตู้คอนเทนเนอร์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขการลักลอบน าเข้าบุหรี่ เถื่อนโดยเฉพาะชายแดน  
ส่งผลกระทบต่อตลาดบุหรี่ภายในประเทศได้รับความเสียหาย อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดสถิติการจับกุมยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กัญชารวมถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกัญชาในปี ๒๕๖๘ จนถึงปัจจุบันอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการระบบกล้องวงจรปิดของกรมศุลกากร รายการแรก คือ การจ้าง
บ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จ านวน ๘๒ ล้านบาท 
และรายการที่สอง โครงการเช่ากล้องวงจรปิดทั้งระบบ วงเงินงบประมาณจ านวน ๖ ปี รวมกันอยู่ที่  
๑,๔๔๙ ล้านบาท จ านวน ๒๒ รายการ แตกต่างกันอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าการแก้ปัญหาการลักลอบน าบุหรี่ไฟฟ้าจากสถานที่เก็บสินค้า
ทัณฑ์บน อย่างไร และมาตรการป้องกันอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินคดีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านท่าเรือคลองเตย อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการสวมสิทธิสินค้าของประเทศไทยเพ่ือการได้รับสิทธิประโยชน์ 

จากต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยได้รับความเสียหาย อย่างไร  
- กรณีมีการลักลอบการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่มีการจับ 

จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เยาวชนใช้จึงเป็นปัญหาส าคัญกระทบกับเยาวชน ขอสอบถามว่าในระยะเวลาสองถึงสามปี
ที่ผ่านมามีการจับอย่างไร โดยขอให้แยกการจับกุมระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าชนิดผู้ใหญ่ใช้กับเด็กใช้ 

- ในประเด็นเรื่องของเขตปลอดอากร ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการที่มีใช้สองพ้ืนที่จะทับซ้อนกัน
หรือไม่ และในเรื่องสินค้าผ่านแดนมีจ านวนสินค้ามากขึ้นหรือไม่ ประเภทใด ผ่านจากแหล่งใดเป็นหลัก  

- สอบถามความคืบหน้าในการส่งข้อมูลปัญหาหมูเถ่ือนให้ DSI ด าเนินการต่อ 
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- หน่วยงานมีมาตรการอย่างไรในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการน าเข้าหมูเถ่ือน และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องประมาณการรายได้ที่ไม่มีการเติบโตของรายได้ จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้า ฐานรายได้จัดเก็บ

จากมูลค่าสินค้าน าเข้า ปัจจัยที่ท าให้ภาษีที่จัดเก็บไม่มีมูลค่าน าเข้าคือ การใช้สิทธิ FTA การเจรจาข้อตกลง 
ทางการค้า กรอบการเจรจากับประเทศยุโรป มูลค่าอากรสัดส่วนลดลง สินค้าน าเข้าไม่อากร เช่น พลังงาน 
ทองค าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ารถยนต์ส าเร็จรูป  

- งบประมาณในการใช้เทคโนโลยีควบคุมการจัดระบบ cctv จัดหาคอมพิวเตอร์ มีการพิจารณา
เปรียบเทียบความคุ้มค่าการเช่ากับการซื้อ ซึ่งการเช่าจะคุ้มค่ากว่า ลดความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ปี ๒๕๖๙ เช่าเป็นเวลาห้าปี โดยปีละสามร้ายล้านบาท ในปีนี้ ๒๕ ล้าน ซึ่งเป็นการประมาณการตามกรอบ
ระยะเวลาที่จัดซื้อ 

- ในงบบุคลากรเพ่ิมขึ้นทุกปี  ปรับเพ่ิมขึ้นตามเงินเดือนร้อยละ ๓ และรายได้จัดเก็บอากร  
และภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตจ านวน ๖ แสนล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ด่านมีหน้าที่อ านวยความ
สะดวกทางการค้า การป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ผลการด าเนินงานสิ่งผิดกฎหมายขอส่งเอกสาร  

- เงินราชการลับ ไม่ใช่รายได้ส่วนตัว เป็นเงินที่ใช้ปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินต้องมี
แผนการปฏิบัติงาน และมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ประเด็นความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าต่ ากว่า ๑,๕๐๐  การสร้างความเท่าเทียม
ผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือให้ภาระภาษีเท่าเทียมกันซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว 
ผลการด าเนินงานจัดเก็บ ๑,๙๐๐ ล้านบาท และในสินค้าราคาต่ ามีการก ากับดูแลมาตรฐานสินค้า การจับกุม
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เปิดตรวจตู้และขอหมายศาลจับกุม จับกุมสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจ านวน ๓,๐๐๐ คดี 
บุหรี่ไฟฟ้า ๔๓๒ คดี และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

- ในเรื่องเครื่องเอกซเรย์ หน่วยงานมีระบบเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์มีการตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับ
สินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น แบบตรวจสอบรถไฟ ๑ ระบบ ใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบตู้ ๑.๑๙ ล้านตู้ และในระบบ
การตรวจสอบสินค้าผ่านแดนที่มีการลักลอบ มีระบบตรวจสอบดูแลสินค้าผ่านแดนและการลักลอบน าเข้า
สินค้าผิดกฎหมาย ระบบตรวจสอบในด่านต้นทางมีการเอกซเรย์ตู้และน าส่งภาพไปยังด่านปลายทาง  
และการป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย มีการออกประกาศพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วนเพ่ือให้มีการ
ส าแดงรายการสินค้าถูกต้อง  

- ชี้แจงว่าหน่วยงานมีระบบในการตรวจสอบเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่มีการท าสิ่งผิดกฎหมาย
โดยมีการตรวจสอบด่านในพื้นที่ ก ากับดูแลสินค้าในทางกายภาพ 

- การใช้เงินนอกงบประมาณ น าไปใช้สมทบกับการได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะ 
การบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- ประเด็นเรื่องสินค้าสวมสิทธิและสินค้าลักลอบ การตรวจพิกัด ได้มีการร่วมมือกั บกรมการค้า
ต่างประเทศในการตรวจพิกัดสินค้าเฝ้าระวัง ในส่วนข้อมูลการป้องกันสินค้าผิดกม ขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ในเรื่องกัญชาได้ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งสถานการณ์กัญชาในประเทศไทยไม่ใช่ยาเสพติด 
การ าเข้าส่งออกก ากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมามีการลักลอบการน าเข้าส่งออกไปยังประเทศ
อังกฤษ ราคาสูงกว่าในประเทศไทยยี่สิบเท่าการลักลอบสูงกว่า ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงโทษ  
ในอังกฤษ  

- กรณีระบบคอมพิวเตอร์น าเข้าส่งออกของหน่วยงานไม่เสถียร เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการจัดสรร
งบประมาณ โดยมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในการส่งออกน าเข้า ๒๓ หน่วยงาน 
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- ในส่วนมาตรการบุหรี่ไฟฟ้ามีความเข้มงวด คือ มีระบบบริหารความเสี่ยง มีการกรองและเพ่ิมการ
ปรับมากขึ้นกรณีบุหรี่ไฟฟ้าเกิน ๑๐ ชิ้นที่มีไว้เพ่ือการค้าจะไม่ระงับคดีโดยน าส่งพนักงานสอบสวนและ 
เพ่ิมค่าปรับหนึ่งถึงสี่เท่า ผลการด าเนินการในปี ๒๕๖๘ มีการจับกุม ๔๓๗ คดี กรณีมีการสูญหายของกลาง 
ปัจจุบันมีการจับกุมผู้ต้องได้แล้วอยู่ระหว่างสืบสวนต่อไป 

- ประเด็นที่กรรมาธิการแนะน าให้ท าข้อมูลให้ละเอียดในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า หน่วยงานรับไปท าข้อมูล  
และจะจัดส่งให้แก่กรรมาธิการ 

- การลักลอบน าเข้าบุหรี่แบบดั้งเดิม (traditional cigarette) ประเด็นโครงสร้างภาษีและส่วนต่าง
ของราคา ซึ่งราคาต้นทุนของบุหรี่ต่ ากว่า ๑๐ บาท และร้อยละ ๙๐ ของราคาบุหรี่ที่ขายปลีกเป็นส่วนของภาษี 
ดังนั้น การที่โครงสร้างภาษีของประเทศไทยให้น้ าหนักกับการดูแลทางสาธารณสุข จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจ  
ในการลับลอบน าเข้า  

- ประเด็นการจัดส่ง จ านวน ๑๑๗.๑๒ การจัดส่ง ขอยืนยันว่าทั้งหมดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ ากว่า 
๑,๕๐๐ บาท  

- ประเด็นสินค้าผ่านแดนที่เข้ามายังประเทศไทย หน่วยงานขอจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
- ประเด็นความแตกต่างระหว่างเขตปลอดอากรกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ชี้แจงว่า เขตปลอดอากร  

เป็นการออกแบบส าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิต การผสม และการประกอบการอุตสาหกรรม ส าหรับ
คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นสิทธิประโยชน์เรื่องการชะลอการช าระภาษี ส่วนใหญ่น ามาใช้ในเขตปลอดคลังสินค้า
ทัณฑ์บน เพ่ือพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นการบริหารสินค้า บริหารคลังสินค้า และชะลอการช าระภาษี 

- ประเด็นปัญหาหมูเถื่อน อยู่ระหว่างการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ (DSI) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบ 

- การด าเนินการของหน่วยงานเพ่ือป้องกันปัญหาหมูเถื่อนที่อาจเกิดขึ้น คือ การตรวจเปิดตรวจสินค้า
แช่แข็ง ร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งมีมาตรการในการดูแลการลักลอบน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือวีไอพี กับสินค้าน าเข้าที่มูลค่าไม่เกินจ านวน ๑,๕๐๐ บาท ปัจจุบัน

กรมศุลกากรเป็นผู้จัดเก็บหรือไม่ หรือว่าโอนภารกิจดังกล่าวไปให้กรมสรรพากร จ านวนการจัดเก็บรายได้ 
ประเภทสินค้า 

๒. ขอรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือว่าบอลเดทแวร์เฮ้าส์ ที่ได้รับการยกเว้น
อากร ขอข้อมูลในรูปแบบโฟล์หรือเป็นสต๊อกสินค้า ประเภทไหน ปริมาณเท่าใด 

๓. การค้าบริเวณชายแดน น าเข้า ส่งออก อัตราการเติบโต ร้อยละ ๔๑ มูลค่าการค้าทั้งส่งออกและ
น าเข้าผ่านแดน จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอข้อมูลเพ่ิมเติมรูปแบบไฟล์ digital มาจากที่ใด สูญหายที่ใด 
เป็นสินคา้ประเภท 

- นายชวาล  พลเมืองดี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. จ านวนเครื่องสแกนตู้คอนเทนเนอร์ มีจ านวนเท่าไหร่ในแต่ละท่า และเพียงพอต่อจ านวนตู้คอน

เทนเนอร์ขาเข้าแล้วหรือไม่ หากไม่เพียงพอคิดว่าต้องเพ่ิมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ  
๒. ขอเอกสารการน าเข้า “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” อ้างอิงประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าเข้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดภาษีปี ๒๕๖๘ ดังนี้ 
๒.๑ ปริมาณการน าเข้า “ข้าวโพดอาหารสัตว์”จากประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๗ และในปี ๒๕๖๘  
๒.๒ หนังสือรับรองที่ผู้น าเข้า “ข้าวโพดอาหารสัตว์”ที่ส่งให้กรมศุลกากรตรวจสอบ  
 ๒.๒.๑ หนังสือรับรองตามข้อตกลง ATIGA  
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 ๒.๒.๒ หนังสือรับรอง ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพคน 
สัตว์และพืช  

 ๒.๒.๓ หนังสือรับรองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ที่ใช้ในการน าเข้าปี ๒๕๖๘ 
๓. ขอเอกสารการน าเข้าแร่แมงกานีส มาในราชอาณาจักรไทย อ้างอิงตาม ระเบียบกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้ 
๓.๑ ปริมาณการน าเข้าแร่แมงกานีส จากประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘  
๓.๒ ตารางแสดงรายชื่อผู้น าเข้าพร้อมปริมาณแมงกานีสทั้งหมด ของปี ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

และปี ๒๕๖๘  
๓.๓ เอกสาร/หนังสือทั้งหมดที่ผู้น าเข้าส่งให้กรมศุลกากรและเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ท้องที่

ตรวจสอบ 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายการ ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์ ไปกับรายการ แผนงาน ใดบ้าง เป็นประเภทค่าใช้จ่าย
อะไร 

- นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. แผนงานงบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดกั้นและจับกุมผู้กระท าการลักลอบน าเข้าสินค้าผิด

กฎหมายรายใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง เช่น บุหรี่ เถื่อนบ้างหรือไม่  
ขอรายละเอียดสถิติการจับกุมสินค้าเถื่อนในงบประมาณปี ๒๕๖๗ เทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แบบแยก
ประเภทสินค้า โดยเฉพาะบุหรี่ 

๒. แผนพัฒนาระบบ custom และ ระบบ national single windows เชื่อมโยงข้อมูลการค้า
ระหว่างหน่วยงาน แต่เหตุใดการเชื่อมโยงระบบระหว่างกรมศุลกากรกับหน่วยงานภายนอกยังล่าช้า  
และแนวทางการแก้ปัญหาการยื่นเอกสารซ้ าซ้อนของผู้ประกอบการอย่างไร  

- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดสถิติการจับกุมยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในปี ๒๕๖๕ 

จนถึงปัจจุบันอย่างไร และสถิติการลักลอบขนกัญชาหลุดออกไปยังต่างประเทศในรูปแบบเครื่องบิน  
และการเดินเรือ  

๒. ขอทราบรายละเอียดรหัสศุลกากร รหัสใดที่ใช้ส าหรับสินค้าหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
หรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกัญชา ซึ่งศุลกากรจะมีรหัสในการส่งออกสินค้าหรือการรับสินค้าเข้ามา 

๓. แผนในการด าเนินงานในปี ๒๕๖๙ มีโครงการในการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทดแทน และเพ่ิมเติมเกี่ยวข้องกับเป็นเป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สารถตรวจหายาเสพติดหรือ
กัญชา หรือพืช ได้หรือไม่ 

๔. ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย ลาว  
และรายละเอียดแผนงานที่ด าเนินการไปแล้วในปี ๒๕๖๘ ในการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างไร 

๕. แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดที่มีความท้าทายในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ  

- นายเดชรัตน์  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการจับกุมสินค้าทางเกษตร
จ านวน ๑,๔๓๕ รายการ มากกว่าปี ๒๕๖๗ จ านวน ๕ เท่า จับกุมท่ีด่านใด พืชชนิดใด ในช่วงเวลาใด  

- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ้านพัก
จ านวน ๓ แห่ง แห่งแรก จ านวน ๑๘๓ ล้านบาท แห่งที่ ๒ จ านวน ๔๔ ล้านบาท แห่งที่ ๓ จ านวน ๕๙.๙  
ล้านบาท งบประมาณผูกพันข้ามป ี
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- นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. จากอัตราการตรวจตู้สินค้าผ่านแดนที่มีการน าเข้ามายังประเทศไทยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตู้  

ต่อปี หน่วยงานมีหลักในการจัดล าดับความเสี่ยงอย่างไร มีระบบคัดกรองความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานระดับสากล
หรอืไม่ อย่างไร 

๒. หน่วยงานมีแผนในการเพ่ิมอัตราการตรวจหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจอย่างไร โดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด เป็นต้น หากมีแผนดังกล่าว ต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมเติมจ านวนเท่าใด ในรายการใดบ้าง 

๓. ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบ Advance Cargo Information หรือ ACI ที่สามารถเชื่อมโยง 
และตรวจสอบล่วงหน้าได้ตามมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) 
หรือองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) แล้วหรือไม ่

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการขอ Free Zone ว่าอยู่ใน
ภูมิภาคใดบ้าง เป็นอุตสาหกรรมใดบ้าง และยอดน าเข้า-ส่งออก เท่าใด รวมทั้ง ได้รับยกเว้นภาษีเท่าใด 

 
กรมสรรพสามิต      ๖,๙๑๒,๗๖๙,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสรรพสามิตในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยเฉพาะโครงการสนับสนุน 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า ตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๔,๗๐๐ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์การจ่ายเงิน
อุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า 

- ขอทราบแนวทางการลดการพึงพาการน าเข้าชิ้นส่วนอะไหล่จากต่างประเทศ ท าให้อุตสาหกรรม
รถยนต์ประเทศไทยไม่ได้รับการสนับสนุน และแนวทางการเตรียมความพร้อมจุดชารต์รถยนต์ไฟฟ้ า  
และสถานที่รองรับการให้บริการ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณลับและการใช้งบประมาณรายการงบลับ ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในประเทศ จ านวน ๑๒ ล้านบาท อย่างไร เพราะสาเหตุใด น ามายื่นเสียภาษีหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดสถิติการจับกุมเพ่ิมมากขึ้นและจัดเก็บรายได้เพ่ิมสูงขึ้น แต่การก าหนดตัวชีวัด
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโรงงานผลิตสุราขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ที่มีแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ระยะห่างจากแหล่งน้ า จ านวน ๑๐๐ เมตร อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการจัดเก็บภาษีน้ ามันที่มีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจ านวน ๑ บาทในปี ๒๕๖๘  
และในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๑ บาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากงบกลางจ านวนเท่าใด  
- บุหรี่ไทย บุหรี่เถื่อน ถูกแย่งการตลาดไปจากบุหรี่ต่างประเทศท าให้ยอดขายลดลง ผลกระทบชาวไร่

ยาสูบ ขอให้พิจารณาการก าหนดภาษีใหม่โดยเร่งด่วน 
 - สุราชุมชน เร่งประกาศกฎกระทรวงการใส่สีใส่กลิ่นให้กับสุราชุมชนและขอให้ด าเนินการ ลดภาษี  
สุราชุมชน  
 - ขอทราบว่ามีการก าหนดให้ผู้ค้าส่งยาสูบส่งไปผู้ค้าปลีกแต่ละรายเท่าใด และได้มีการเปิดเผยผู้ค้า
ปลีกยาสูบแต่ละรายซื้อมาจ านวนเท่าใด 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการปราบปรามผู้กระท าผิดปิโตรเลียม ร่วมด าเนินการระหว่างหลายหน่วยงานมีการประเมินผล

ส าเร็จ จ านวนค่าปรับ ของกลาง โดยติดตามผลร่วมกัน ปี ๒๕๖๗ มีจ านวนคดี ๒ ,๙๓๒ คดี ค่าปรับ  
๑๑๑.๓ล้านบาท 

- มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนตร์ไฟฟ้า การให้เงินอุดหนุนเพ่ือให้ผลิตมากขึ้นอ าจท าให้ 
เกิดสงครามราคา ขณะนี้คณะกรรมการยานยนตร์ไฟฟ้าก าลังพิจารณาเงื่อนไขการผลิตชดเชยขยายเวลา  
การผลิตชดเชยออกไป ก าลังการผลิตส่วนเกินสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือช่วยบรรเทา
สงครามราคา ข้อห่วงใยว่าจะมีการพ่ึงพาการน าเข้าส่งออกมากเกินไปได้มีการก าหนดเงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วน 
ที่ต้องผลิตในประเทศและมีการยกระดับการใช้ชิ้นส่วนมากขึ้น และในแผนการเตรียมความพร้อมการเพ่ิม
สถานีชาร์จรถไฟฟ้าได้มีการพิจารณาคณะกรรมการยานยนตร์ไฟฟ้าโดยมีการจัดท าแผนและผลควบคู่ไปกับ
การประกาศใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการ ส่วนข้อมูลปริมาณการ
น าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV๓ จ านวน ๘๔,๓๙๖ คัน และรถยนต์ไฟฟ้า EV๓.๕ จ านวน ๗๗,๗๓๙ คัน การผลิต
ชดเชยตามมาตรการ หากมีการน าเข้า ๑ คัน จะมีการผลิต ๑.๕ เท่า โดยปัจจุบันได้มีการผลิตชดเชย 
แล้วส าหรับ EV๓ แต่ยังไม่มีการผลิตชดเชยส าหรับ EV๓.๕ และหากไม่สามารถผลิตชดเชยได้จะมีการอุดหนุน
เป็นรายคัน โดยต้องเสียค่าปรับตามจ านวนที่ไม่สามารถผลิตชดเชยได้ 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI น ามาใช้ในการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้ การตรวจสอบภาษี การวิเคราะห์ภาษีเชิงลึก พัฒนาระบบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

- การใช้เงินราชการลับมีการตรวจสอบการใช้เงินโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้ใช้เงิน
ราชการลับเพื่อการข่าวและการป้องกันปราบปราม 

- แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จะอยู่ในส่วนของงบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน  
งบบุคลากร ให้กับกระทรวงการคลังและหน่วยงานเกี่ยวข้อง และจบรายจ่ายอื่น 

- ในเรื่องรายได้จัดเก็บให้กับส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ ๑๐ และน าส่งกระทรวงมหาดไทย และกรณีร้านค้าที่มีการขาย
ส าหรับการจัดเก็บภาษีรายร้านค้าจะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ 

- กรณียาสูบจัดเก็บภาษีต่ ากว่าประมาณการเนื่องจากมีการใช้อัตราภาษีสองอัตรา และในปัจจุบัน  
มีการศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียว เพ่ือลดการกระจุกตัวของราคาแต่อาจไม่ ได้เป็น
หลักประกันท าให้รายได้เพ่ิมขึ้น และจะมีการศึกษาผลกระทบโครงสร้างภาษีบุหรี่โดยหารือผู้เกี่ยวข้อง  
และในการแก้ไขปัญหาการลักลอบบุหรี่เถื่อนตามแนวชายแดนได้ด าเนินนโยบายผลักดันเชิงรุกโดยได้ยกระดับ
เชิงรุกในทุกมิติ การปราบปราม การสืบค้นโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ โดยมีศุนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

- ในเรื่องผู้ผลิตสุราชุมชน สุรารายย่อย ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ 
มีการปรับปรุงส่งเสริมผู้ผลิตสุรารายย่อยตามกฎหมาย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย 
โดยหน่วยงานจะมีการประกาศกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จต่อไป 

- แนวทางปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ โดยที่ผ่านมารายได้ภาษีลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่าน  
ไปสู่ยานยนตร์ในอนาคต โดยแนวทางจะมีการสนับสนุนด้านรถยนต์ไฟฟ้า EV และปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิต ส่วนการจัดเก็บภาษีน้ ามันอนาคตมีการเพิ่มน้ ามันลิตรละ ๑ บาท โดยไม่กระทบราคาขายปลีก 

- กรณีสินค้าสุรา ยาสูบมีการใช้แสตมป์เป็นเครื่องหมายการเสียภาษี โดยได้น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้
สามารถติดตามข้อมูลได้ ท าให้ทราบว่าสินค้าได้รับการช าระภาษีแล้ว 
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- โครงการจัดซื้อระบบการตรวจจับแจ้งเตือนตอบสนองความเสี่ยงข้องข้อมูลภายในและภายนอก
ระบบ AI มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยขององค์กรมิให้มีการโจมตีทางไซเบอร์ 

- เรื่องตัวชี้วัดการปราบปรามน้ ามันเถื่อนได้ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ได้รับงบประมาณ  
๗ ล้านบาทต่อปี  

- ชี้แจงสาเหตุที่ภาษีบุหรี่ลดน้อยลง เนื่องจากกรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติให้เก็บภาษีบุหรี่ท้องถิ่น 
โดยอยู่ระหว่างแก้ไขข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีท้องถิ่นสินค้าบุหรี่  โดยหน่วยงานมีการประสานงานกับ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 

- ประเด็นบุหรี่ ๑ Tier จากการที่หน่วยงานได้แจ้งว่าหน่วยงานได้พิจารณาไปทาง ๑ Tier ขอชี้แจงว่า
หน่วยงานได้มีการศึกษาแนวทางในกรณีเป็น ๓ Tier และใช้ข้อมูลสถิติการจัดเก็บบุหรี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาใช้ในการพิจารณารูปแบบของ ๓ Tier พบว่าหากมี ๓ Tier ในการต่อสู้กับบุหรี่เถื่อนจะท าให้รายได้
สรรพสามิตหายไปจ านวนมาก รวมทั้ง การปรับเป็น ๓ Tier ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้น าเข้าบุหรี่จะไม่มี 
การแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตบุหรี่ภายในประเทศ ทั้ งนี้  หน่วยงานยังต้องศึกษาผลกระทบทางด้าน
อุตสาหกรรมบุหรี่ ด้านเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ ด้านรายได้ภาษี เพ่ือน าเป็นเงินน าส่งคลังต่อไป 

- ประเด็นการลดภาษีสุราชุมชน ส่วนที่หน่วยงานได้ด าเนินการแล้ว คือ การปรับอดอัตราภาษีสุรา 
แช่พ้ืนบ้าน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรับอัตราภาษีจากมูลค่า  
ร้อยละ ๑๐ เหลือ ๐ และคงอัตราตามปริมาณท่ี ๑๕๐ บาทต่อลิตร เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

- ประเด็นผู้ผลิตยาสูบ ชี้แจงว่า หน่วยงานไม่ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตยาสูบต้องก าหนดและชี้แจงว่า 
จะส่งจ าหน่ายไปยังท่ีใด  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีด้านราคารถและราคาแบตเตอรี่ เช่น รถยนต์ รถยนต์นั่งราคาไม่เกิน ๒ ล้านบาท อุดหนุน 

ในปี ๒๕๖๘  ๗๕,๐๐๐ บาทต่อคันปี ๒๕๖๙ ถึงปี ๒๕๗๐ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคัน เฉพาะที่ผลิต 
ในประเทศและรถจักรยานยนต์ผิดในประเทศได้ราคาไม่เกินแสนจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนแบตเตอรี่ 
คันละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือสิทธิประโยชน์ในทางภาษี อย่างเช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ ภาษีสรรพสามิต  
จากร้อยละ ๘ เหลือ ร้อยละ ๒ ในปี ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๗๐ และลดอัตราอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละ ๔๐  
ของรถที่น าเข้าในปี ๒๕๖๗  ถึงปี ๒๕๖๘ ว่างบประมาณทั้งหมดลงไปกับการอุดหนุน เพ่ือน ามาลดราคา
รถไฟฟ้าเพ่ือจูงใจให้ผู้ใช้รถยนต์น้ ามันเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดี กรมสรรพสามิต ควรมีมาตรการรองรับ
ทางด้านการตลาด และด้านการผลิต เนื่องจากน าเข้ามาในประเทศไทยมากเกินไป ส่งผลท าให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านราคา ท าให้โครงสร้างราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- กรมสรรพสามิต ควรพิจารณาโครงสร้างภาษียาสูบที่แบ่งเป็น ๒ อัตรา ควรเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 
ให้ เหลืออัตราเดียว เพ่ือที่ จะแก้ ไขปัญหาการกระจุกตัวของการแข่งขันราคาในกลุ่มบุหรี่ราคาถูก  
และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้ภาษี 

- กรมสรรพสามิต ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษียาสูบ เพ่ือไม่ให้รายได้ภาษีของสรรพสามิตลดลง 
อย่างไร 

- ในนโยบายอีวี (EV) การค านึงถึง local content ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริษัทจีน
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ควรใช้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไทยโดยให้มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุน 
เชื่อมโยงกับยานยนต์ไฟฟ้าท าให้กระบวนการผลิตในประเทศมากขึ้น มีการถ่ายทอดความสามารถในเรื่อง
ซอฟต์แวร์เพ่ือท าให้เกิดจุดแข็งส าหรับผู้ประกอบการไทยในอนาคต 
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- กรณีที่มีการลงทุนปัญญาประดิษฐ์ (AI) เห็นควรให้พิจารณาเพ่ือน ามาใช้งานทั้งกระทรวงเนื่องจาก 
มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้หากมีการใช้ร่วมกันจะเกิดประโยชน์
มากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดโครงการการป้องกัน 

การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม มีการตั้งงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ขอทราบตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน ของกรมสรรพสามิต 

- นายวีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอรายละเอียด ยานยนต์ไฟฟ้า ๓.๐ และ ๓.๕ ดังนี้  
๑. ขอข้อมูลปริมาณรถที่มีการน าเข้าตามโครงการทั้ ง  ๓ .๐ และ ๓.๕ เป็นจ านวนเท่าใด  

และรายใดบ้าง 
๒. การจ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน และสถานะค้างจ่ายทั้งหมด 
๓. ปริมาณการผลิตรถยนต์ชดเชยที่ต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่ได้รับเงินอุดหนุนไป 

เป็นจ านวนทั้งหมดก่ีคันจนถึงปัจจุบัน และขอทราบความเป็นไปได้และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
๔. มาตรการรองรับกรณีบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปิดกิจการหรือไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
๕. กรณีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเอไอ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ 

ในการปฏิบัติ งาน โดยเฉพาะเจเนอเรทีฟ เอไอ (Generative AI) หรือเจ็น เอไอ (GEN AI) ตั้ งค าขอ
งบประมาณ จ านวน ๒๘ ล้านบาท สามารถช่วยในการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตได้อย่างไร 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายการ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ไปกับรายการ แผนงาน ใดบ้าง เป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายอะไร 

- นายรวิศ  สอดส่อง โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอทราบกลไกประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการเป็น
อย่างไร ติดตามร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ขอรายละเอียดงบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน ที่มาของ
เงินนอกงบประมาณ  

 
กรมสรรพากร      ๑๐,๐๘๐,๔๑๔,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสรรพากรในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดท างบประมาณด้านบุคคลตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ ถึงปี ๒๕๗๒ แผนงบประมาณ

บุคลากรสูงทุกปี ขอทราบเหตุผลหรือความจ าเป็นเพราะอะไร จึงต้องมีการตั้งประมาณงบประมาณด้าน
บุคลากรสู งขึ้นทุกปี  ซึ่ งแตกต่างกับหน่ วยงาน อ่ืนต้องการลดขนาดองค์กรลดจ านวนข้าราชการ  
และลดงบประมาณรายจ่ายของของบุคลากรตามการบริหารจัดการของภาครัฐที่ดี อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณลับและการใช้งบประมาณรายการงบลับ ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในประเทศ จ านวน ๑๐ ล้านบาท อย่างไร เพราะสาเหตุใด น ามาช าระภาษีหรือไม่ 

- ขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบการเสียภาษี (PN) ของนายกรัฐมนตรี อย่างไรบ้าง 
- ขอทราบรายละเอียดและการด าเนินโครงการ E-Service Tax หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมจากช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ อย่างไรเช่น แอปพลิเคชัน เตมู รวมถึงแพลตฟอร์ม 
อ่ืนอย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บภาษีอินฟลูเอนเซอร์ จ านวน ๒ ล้านคน ภายใต้หลักเกณฑ์ใด  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหารายงานทางบัญชีตามความเห็นของผู้ตรวจสอบทางบัญชี 

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและเชื่อม่ันให้กับผู้เสียภาษี 
- ขอทราบหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอข้อมูลรายได้ 

ของโรงแรม การขายยาสูบ และปั๊มน้ ามัน ในพ้ืนที่ได้หรือไม่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
และกรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต สามารถจัดส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ได้หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์ อีเซอร์วิสจากต่างประเทศ แพลตฟอร์ม
ต่างชาติ ในอัตราเดียวกับการจัดเก็บภาษีเท่าเทียม กับผู้เสียภาษีภายในประเทศ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บรายได้สุทธิ จ านวน ๒.๙ ล้านล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจีดีพี  
ในปี ๒๕๖๙ ประมาณร้อยละ ๑๔.๕ ลดลงจากปีที่ แต่จีดีพีเพ่ิมสูงขึ้น แต่จัดเก็บภาษีเก็บรายได้น้อยลง 
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการอุดหนุนพรรคการเมืองผ่านกลไกการกรอกแบบฟอร์ม ย้อนหลัง  
๕ ปี ปริมาณการอุดหนุน จ านวนผู้อุดหนุน ผู้อุดหนุนรายเดิม รายใหม่ แยกเป็นเพศอายุ และรายได้ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการจัดเก็บภาษีนอกระบบ อย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการเช่ารถหรือซื้อรถ วงเงินจ านวน ๓๑๕ ล้านบาท ควรด าเนินการเช่ามากกว่า

การซื้อ ขอทราบเหตุผลการจัดซื้อรถดังกล่าวเพราะอะไร  
- ขอทราบแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ กรณีการจัดเก็บภาษีรถยนต์กับบุหรี่ไฟฟ้า

เปลี่ยนแปลงไป 
- ขอทราบแนวทางการจัดท าแสตมป์อากร ในรูปแบบ E-Stam หรือ คิวอาร์โค๊ด เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการบูรณาการระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ วงเงินจ านวน  

๗๑ ล้านบาท อย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการจัดสรรภาษีให้กับส านักงานสาขาหรือพ้ืนที่สาขาตั้งอยู่ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด  

ที่จัดเก็บภาษีจากส านักงานใหญ่  
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดมาตรการในการควบคุมการหลีกเลี่ ยงภาษีมูลค่าเพ่ิม  

มีการประเมินภาษีที่ควรจะได้รับแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้หรือไม่ 
 - ขอทราบว่าการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล PILLAR ๑ อยู่ในขั้นใด มีส่วนในการผลักดัน
อย่างไร 
 - กรณีส่วนท้องถิ่นมีการขอข้อมูลโรงแรมขอทราบว่าจะสามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ ข้อมูลการจัดเก็บ
รายได้ผู้เข้าพักโรงแรมเป้นอย่างไร และสามารถเปิดเผยข้อมูลสถานีบริการน้ ามันให้กับท้องถิ่นได้หรือไม่  
และในการก าหนดให้ยื่นภาษีมูลค่าเพ่ิมรวม จะสามารถให้ด า เนินการแยกเป็นรายจังหวัดได้หรือไม่  
และขอทราบว่าประมาณการงบประมาณปี ๒๕๖๙ ภาษีส่วนเกินเท่าใด 

- ขอทราบว่าหน่วยงานจะเข้าถึงข้อมูลบัญชีธนาคารของประชาชนได้หรือไม่ หากไม่มีอ านาจ  
ต้องออกกฎหมายใหม่หรือไม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลท าให้การจัดเก็บภาษีดียิ่งขึ้น  

- สอบถามความคืบหน้าของการใช้งานระบบ E – donation ส าหรับการบริจาคของประชาชนให้แก่
พรรคการเมือง 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นเรื่องการเสียภาษีของสถาบันการเงินซึ่งมีรายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ก าไรการ

ลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  
ผลการเสียภาษีปี ๒๕๖๘ ถือเป็นแหล่งภาษีล าดับต้น  

- ในธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME การจัดเก็บภาษีไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวทั้งหมด ในธุรกิจขนาด
ใหญ่จะพิจารณาบริษัทที่มีรายรับสองพันล้านบาทขึ้นไปโดยมีการจัดเก็บต่างจาก SME และมีการจัดเก็บภาษี
ได้จ านวนครึ่งหนึ่งของภาษีทั้งหมด ส่วนธุรกิจ SME มีอัตราการเสียภาษีที่ต่ ากว่าธุรกิจทั่วไป ในอนาคตอยู่
ระหว่างการศึกษาการจัดรูปแบบภาษีเฉพาะธุรกิจ SME ต่างหาก 

- กรณีงบราชการลับมีแผนการใช้อย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และมีการตรวจ
การใช้งบราชการลับจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

- กรณีมีการส่งข้อมูลตรวจสอบการเสียภาษีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ประเด็นเรื่อง E-Commerce มีสองกลุ่มคือกลุ่มที่จัดตั้งนิติบุคคลและกลุ่มที่ไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคล 
และในประเด็นเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ มีการให้ความรู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์หากตรวจเจอจะมีค่าปรับ   
ปัจจุบันมีประมาณ ๓ ล้านคน 

- ประเด็นเรื่องเงินนอกงบประมาณ แบ่งเป็นงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แผนการใช้เงินนอกงบประมาณในปี ๒๕๖๙ จะไม่ต่ ากว่าปี ๒๕๖๘ 

- เรื่องการเช่าซื้อรถยนต์ หน่วยงานเห็นว่าการซื้อจะใช้ได้ในระยะยาวมากกว่าการเช่า ส่วนเรื่อง GDP 
เพ่ิมขึ้น แต่จัดเก็บภาษีได้ลดลง เนื่องจากต้องน าเข้าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
และการเป็นสังคมผู้สูงอายุท าให้ภาษีน้อยลง ปัจจุบันหน่วยงานยังคงหามาตรการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 

- ปัญหาที่ เก็บภาษี ไม่ ได้ตามเป้ าเนื่ องจากมีผู้ ยื่ นแบบต่ ากว่าความเป็นจริง ธุรกิจ เงิ นสด  
ธุรกิจในครัวเรือน มีเงินได้แหล่งที่สอง จึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบในการเข้าไปตรวจสอบโดยใช้ระบบ  
การเชื่อมตรงข้อมูล 

- ชี้แจงกรณีที่ประเทศมีผู้เสียภาษีจ านวนเพียง ๑๐ ล้านคน เนื่องจากผู้ที่ไม่ต้องเสียภาษีคือผู้ที่อายุ
น้อยกว่า ๑๕ ปี และภาคเกษตรกรรม ประมาณ ๑๕ ล้านคน โครงสร้างภาษีเกิดขึ้นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
ผู้ที่มีรายได้น้อยจะเสียภาษีน้อย และกรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมมีจ านวน ๙ แสนล้านบาท ส่วนข้อเสนอ
แนวทางการเก็บภาษีท้องถิ่นขอรับไปพิจารณาซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  

- ประเดน็ หน่วยงานจะพิจารณาออกกฎระเบียบเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทั่วถึงและเป็นธรรม 
- ประเด็นข้อมูลการท่องเที่ยว หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลในภาพรวม แต่ไม่สามารถให้ข้อมูล 

ในรายบริษัทได ้
- ประเด็นภาษีเดินทาง ชี้แจงว่า มีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ซึ่งต้องแก้ไขกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติ เนื่องจากการเก็บภาษีเดินทางในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต ซึ่งอดีตมีการเก็บภาษีจากคนไทย  
ที่เดินทางออกนอกประเทศ แต่ในปัจจุบันจะจัดเก็บจากคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ และชาวต่างชาติ  
ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย คาดว่าจะมีจ านวน ๑.๔ ล้านคนต่อปี 
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- ประเด็นภาษีส่วนเพ่ิม เก็บได้ ๓ วิธี คือ ๑) ภาษีส่วนเพ่ิมในประเทศ (Qualified Domestic 
Minimum Top - up Tax: QDMTT) ๒ ) Income Inclusion Rule (IIR) ๓ )Undertaxed Profits Rule 
(UTPR) ปัญหาในปัจจุบันคือ สหรัฐอเมริกาเห็นว่า UTPR เป็นการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น หน่วยงานจึง
อยู่ระหว่างการพิจารณาถอดการเก็บภาษีดังกล่าวออก 

- ประเด็นภาษีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ชี้แจงว่า ข้อมูลที่หน่วยงานได้รับไม่ได้มีความละเอียดเพียง
พอที่จะน าไปใช้ด าเนินการอย่างไรต่อ แต่สามารถน ามาใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเสี่ยงได้ 

- ประเด็นค่าลดหย่อน E-Tax Receipt ชี้แจงว่า ในขั้นตอนการเสนอมีการเสนอว่าทุกคนที่อยู่ใน
ระบบภาษี ต้องใช้ E-Tax Receipt ทั้งหมด แต่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าไม่ควรบังคับ แต่ให้เป็น
สิทธิประโยชน์ 

- ประเด็นการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ชี้แจงว่า การบริจาคให้แก่พรรคการเมืองอยู่ในแบบ
แสดงรายการ ไม่ใช่ E – donation ซึ่ง E – donation คือการบริจาคให้แก่วัด ทั้งนี้  เงินที่บริจาคให้แก่ 
พรรคการเมือง ตามประมวลรัษฎากรไม่อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายที่น ามาหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ผู้เสียภาษีสามารถ
น าเงินภาษีที่ตนเองจ่ายช าระไม่เกิน ๑๐๐ บาท บริจาคให้แก่พรรคการเมืองได้ (หน่วยงานรับไปตรวจสอบ
ข้อมูล)  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมสรรพากร ควรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้าสินค้าจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

ที่มียอดขายของผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม E-Commerce รวมถึงแพลตฟอร์มดิลิเวอรี เช่นเดียวกับ 
Platform อ่ืน ๆ และควรจัดสรรงบประมาณรายได้จากการจัดเก็บภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละจังหวัดที่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- หน่วยงานควรพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการคิดรายได้ของอินฟลูเอนเซอร์  
การก าหนดธุรกรรมให้มีความชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติและให้ผู้ที่ท าธุรกิจสามารถ
วางแผนอนาคตภายหน้าได้ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้   
๑. การจัดท าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายการ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ไปกับ

รายการ แผนงาน ใดบ้าง เป็นประเภทค่าใช้จ่ายอะไร 
๒. รายละเอียดการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และธุรกิจเฉพาะ ในแต่ละช่วงมีจ านวน

ผู้เสียภาษีและประเภทผู้เสียภาษีเท่าใด ในแต่ละประเภทผู้เสียภาษี จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นแบบเพ่ือเสียภาษี และฐาน

ภาษี และแนวทางการขยายฐานภาษีให้มีจ านวนผู้มายื่นภาษีมากข้ึน  
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. สถิติปริมาณการชื้อขายสินค้าผ่าน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ  
๒. รายละเอียดการจัดเก็บภาษีซื้อขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ย้อนหลัง ๓ ปี และแนวทาง

การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพอย่างไร  
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงาน และเหตุผลการตัดสินใจอนุมัติก่อสร้าง เนื่องจากรูปแบบการเช่าสามารถประหยัดงบประมาณ 
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- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดข้อมูลรายได้รัฐ การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท  

ตั้งสมมุติฐานอย่างไร  
๒. ขอรายละเอียดการจัดเก็บภาษี e – Service โดยแบ่งแต่ละประเภทขอข้อมูลสถิติย้อนหลัง ๓ ปี

ล่าสุด  
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๙.๕๖ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส านักกรรมาธิการ ๑ 


